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รายงานการประชุม 
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ครั้งที่ 233–11/๒๕66 
วันพฤหัสบดี ที่  30  พฤศจิกายน  ๒๕66  เวลา 09.00 น. 

ณ  ห้องประชุม 1307  อาคารปฏิบัติการโรงแรมและศูนย์ฝึกอบรม 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 
และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings 

*********************************** 
ผู้มาประชุม 

1 ศาสตราจารย์กิตติคุณเปี่ยมศักดิ์  เมนะเศวต นายกสภามหาวิทยาลัย                            ประธาน  
2 ศาสตราจารย์กิตติคุณเอกสิทธิ์  ลิ้มสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
3 ศาสตราจารย์อุทัยรัตน์  ณ นคร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
4 ศาสตราจารย์สำเริง  จักรใจ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
5 ศาสตราจารย์อลงกลด  แทนออมทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
6 รองศาสตราจารย์ไพบูลย์  ธรรมรัตน์วาสิก กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 7 นายชุมพล  เที่ยงธรรม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
8 นายนิพนธ์  ภิญโญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
9 นายนพณัฏฐ์  หุตะเจริญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

10 นายสาธิต  พุทธชัยยงค์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
11 นายชยานนท์  กฤตยาเชวง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
12 นายธำรงค์  เจริญกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
13 นายสลิล  โตทับเที่ยง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
14 นายอภิวัฒน์  เศรษฐรักษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
15 นายสมัชชา  โพธิ์ถาวร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
16 ศาสตราจารย์สุวัจน์  ธัญรส กรรมการสภามหาวิทยาลัย  รักษาราชการแทน  

อธิการบดี มทร.ศรีวิชัย 
17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ  เพชรสงค์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประธานสภาคณาจารย์ฯ 
18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด  ชัยเพชร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 

(รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช) 
19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์  พัฒนมณี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 

(รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง) 
20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร  นามเสน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 

(รองอธิการบดี) 
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21 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม  ชมุพร้อมญาติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 
(คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

22 อาจารย์ภาณุมาศ  สุยบางดำ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 
(ผู้อำนวยการวิทยาลัยรัตภูมิ) 

23 อาจารย์ประทีป  ทิพย์ประชา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
24 อาจารย์อรุณรักษ์  ตันพานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
25 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาทิตย์  สุจเสน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
26 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิกิจ  ผินรบั กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
27 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์สิริศักดิ์  ชีช้าง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
28 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติขจร  ไชยรัตน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
29 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ  ชูกลิ่น เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
30 นางดรุณี  ลีนิน ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
31 นางสฤญธรณ์  หมัดหมัน ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 
ผู้ไม่มาประชุม  
  1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส ผู  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 

    (คณบดีคณะบริหารธุรกิจ) 
(   (ลาประชุม) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
  1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย  ใจเปี่ยม รองอธิการบดี 
  2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค  จันทร์ย่อง รองอธิการบดี 
  3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์  สงรักษ์ รองอธิการบดี 
  4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ  ประสงค์จันทร์ รองอธิการบดี 
  5 นางสาวนิภาวรรณ  นิ่มดวง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
  6 นางสาวจุฑารัตน์  สุวรรณณะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
  7 นางสาวศิริวรรณ  ทิพรัตน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
  8 นายภานุวัฒน์  หนูนคง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
  9 นายอนุสรณ์  สนธิคุณ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
 
ผู้เข้าร่วมชี้แจง 
 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จีระศักดิ์ เพียรเจริญ   ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 2 รองศาสตราจารย์วรพงค์ บุญช่วยแทน   ผู้อำนวยการสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอด 
    เทคโนโลยี 
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ผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ 
  1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจริญ  ใหม่ด้วง ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย 
  2 อาจารย์ลมุล  เกยุรินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
  3 รองศาสตราจารย์สุรสิทธิ์ ระวังวงศ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
  4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยาภรณ์ อรมุต คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
  5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมศักดิ์  พุทธกาล คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
  6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญฤทธิ์  โอมณี คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
  7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
  8 อาจารย์สุภาพร  ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ 
  9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร ขันแกล้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช  ขำเจริญ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
11 อาจารย์ทวีศักดิ์  ศรีภูงา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  และการจัดการ 
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ  ทองหนูนุ้ย ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยยะ  ธนพัฒน์ศิริ รักษาราชการแทน คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
  และเทคโนโลยี 
16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค  อุ่นแก้ว ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ 
  และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรีปรีชา  มุณีศรี รักษาราชการแทน คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร เจริญสุข อาจารย์ สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
19 อาจารย์วิทยา  ตู้ดำ อาจารย์ สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
20 อาจารย์กัลยาณี  ยุทธการ อาจารย์ สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
21 อาจารย์หัสชัยปกรณ์ ปานมา อาจารย์ สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
22 อาจารย์ณัฐพล  หนูฤทธิ อาจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
23 อาจารย์ชนมภัทร  รุณปักษ์ อาจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
24 อาจารย์คณโฑ  ปานทองคำ อาจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
25 นางสาวเนตรลดา  ละอองทอง หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยี 
  อุตสาหกรรมและการจัดการ 
26 อาจารย์น้ำฝน  จันทร์นวล อาจารย์ สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  และการจัดการ 
27 นายศักดิ์ชาติ  วุฒิกรณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
28 นางสาวชุติมา  เรืองทอง นักวิชาการศึกษา 
29 นางสาวมัติยาภรณ์  ศรีใส เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
30 นายสุทธิเดช  เกศมี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
32 นายศุภณัฐ  พรหมคีรี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
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เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๐๐ น.  
 เมื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมาครบองค์ประชุม  ประธานได้เปิดการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ครั้งที่ 233 – 11/๒๕๖6  โดยดำเนินการตามระเบียบวาระ            
การประชุมดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ 
1.1 เรื่องท่ีประธานแจ้ง 

การประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปนอ.มทร.)  
ครั้งที่ 3/2566    

   ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า จากการเข้าร่วมประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปนอ.มทร.) ครั้งที่ 3/2566  เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา โดย
ประชุม ณ ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มทร. ธัญบุรี ชั้น 7 อาคารบางซื่อจังชั่น เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร นั้น การ
ประชุมฯ ในครั้งนี้ ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(อว.) เข้าร่วมการประชุม โดย อว. มีนโยบายที่มุ่งเน้นในด้านการพัฒนากำลังคนให้สามารถเรียนรู้จากการใช้
ประสบการณ์จริง โดยกระทรวง อว. ได้มีการขับเคลื่อนไปแล้วในหลายโครงการ เช่น สหกิจศึกษา U2T ยุวชนอาสา 
และ CWIE ให้บุคลากรสามารถเรียนรู้ร่วมกับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งกระทรวง อว. ได้ออกเกณฑ์มาตรฐาน 
2565 ให้อำนาจสภามหาวิทยาลัยในการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยได้ นอกจากนี้ 
ยั งได้ เน้ นย้ ำการให้ ความสำคัญ ในเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ผลิตกำลั งคนด้ วยการ 
Upskill/Reskill ในสาขาที่ประเทศขาดแคลนหรือมีความต้องการ พร้อมจัดตั้งโครงการธนาคารหน่วยกิตแห่งชาติ 
(National Credit Bank) และแพลตฟอร์มการจัดการเรียนการสอนในระบบเปิด หรือ Thai MOOC เพ่ือเพ่ิมโอกาสใน
การเข้าถึงการศึกษา พัฒนาทักษะ และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัย และขอให้สถาบันอุดมศึกษา 
เล็งเห็นความสำคัญในการผลิตหลักสูตรการเรียนการสอนนอกเหนือจากภาคปกติ โดยเฉพาะหลักสูตร Non-Degree 
เพ่ือเปิดโอกาสให้คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษาตามความสนใจ สามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพและในชีวิตประจำวันได้ 
โดยได้เน้นใน 2 ประเด็นหลัก คือ Experiential Learning และ Lifelong Learning  ซึ่งขณะนี้จะมีหลักสูตรอยู่
ประมาณ 2,000 หลักสูตร ที่จะเชื่อมโยงกับเรื่อง Experiential Learning ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการสอนที่จะมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานกับสถานประกอบการ  เพ่ือที่จะได้รับประสบการณ์ที่จะสามารถดำเนินการ หลังจากที่สำเร็จ
การศึกษาไปแล้วก็สามารถที่จะทำงานต่อได้เลย ซึ่งในเรื่องนี้กระทรวง อว. ก็ได้วางเป้าหมายที่จะเพ่ิมจาก 2,000 
หลักสูตร เพ่ิมไปให้ได้ประมาณร้อยละ  50  ก็คือประมาณ 4,000 หลักสูตร ภายในระยะเวลา 2-3 ปีข้างหน้า ซึ่ง
เรื่องนี้เป็นการปรับเปลี่ยนเรื่องหลักสูตรให้ง่ายขึ้น เพื่อที่จะได้ตามเป้าหมาย โดยจะมีการปรับเกี่ยวกับเรื่องเกณฑ์
หลักสูตรใหม่ ให้อำนาจกับทางสภามหาวิทยาลัยให้มีความคล่องตัวยิ่งขึ้น  สำหรับเรื่องของ Lifelong Learning ที่
ดำเนินการมา ในปัจจุบันนี้ยังไม่เป็นที่น่าพอใจเท่าไหร่ เพราะว่าอาจจะติดกับเกณฑ์หลักสูตรมากเกินไป แต่ทาง
กระทรวง อว. ก็ได้ให้ทางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทำ Skill Mapping ระบบวิเคราะห์ 
Demand ตลาดแรงงาน ซึ่งเป็นระบบเชื่อมโยงอุปสงค์ความต้องการทักษะแรงงานของภาคอุตสาหกรรมกับการ
ออกแบบหลักสูตรในมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกัน และเพ่ือที่จะส่งเสริมเรื่อง Skills Transcript ด้วย ซึ่งก็ได้มอบหมาย
ให้ 6 มหาวิทยาลัย ได้ไปลองดำเนินการดูก่อน เกี่ยวกับเรื่องการทำ Skills Transcript เพ่ือที่จะทำให้การสมัครงานของ
บัณฑิตได้รับการพิจารณามากขึ้น นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญในเรื่องคลังหน่วยกิต (Credit Bank) ซึ่งเรื่องนี้ก็ได้
ดำเนินการไปแล้ว นอกจากนี้ก็มี เรื่องที่จะศึกษาทางด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร้อยละ 35 และทาง
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ร้อยละ 65  ซึ่งเรื่องนี้ตัวเลขของ มทร. ก็เป็นที่น่าพอใจ และเข้าเกณฑ์แล้ว เพราะของ มทร. 9 
แห่ง ก็จะมีทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้น ร้อยละ 62  และยังให้ความสำคัญกับประเด็นเรื่องหลักสูตร 
Sandbox ซึ่งก็มีการเสนอไป 200 กว่าหลักสูตร และที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดก็คือเรื่องทางด้าน  Digital 
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Engineering  นอกจากนั้น กระทรวง อว. ก็ได้มีแนวคิดด้านเทคโนโลยีคลาวด์ (cloud) ของกระทรวง อว. เพ่ือที่จะ
ยกระดับการวิจัย ให้ทุกมหาวิทยาลัยสามารถเข้าไปใช้ได้ ซึ่งจะต้องใช้ฐานข้อมูลค่อนข้างใหญ่มาก ยังไม่แน่ชัดว่าจะ
ดำเนินการได้หรือไม ่

   มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 

1.2   เรื่องท่ีอธิการบดีแจ้ง 
 1.2.1  รายงานสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ เดือนพฤศจิกายน  2566 

  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้มอบหมายให้งานประชาสัมพันธ์ เปิด VTR 
ประมวลข่าวและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน  2566 ทางด้านการศึกษา ด้านการสร้าง
ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ด้านการบริการวิชาการ โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้มีกิจกรรมดังต่อไปนี้ 

  -  เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร นามเสน รองอธิการบดี และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ปิยะ ประสงค์จันทร์ รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ร่วมพิธีมอบอาคารเรียนและวัสดุอุปกรณ์ จากบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจ
และผลิต จำกัด โดยคุณพิชัย อนวัชพันธ์ ผู้จัดการศูนย์เศรษฐพัฒน์ ได้มอบอาคารเรียนพร้อมทั้งสนับสนุนวัสดุและ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษาเรียนรู้ของนักศึกษาด้านเทคนิคปิโตรเลียม ให้กับมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการ
เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการสำหรับนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม ณ ศูนย์เศรษฐพัฒน์ จังหวัดสงขลา 

  - ระหว่างวันที่ 7 - 9 พฤศจิกายน 2566 ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย ใจเปี่ยม รองอธิการบดี  รองศาสตราจารย์
สุรสิทธิ์ ระวังวงศ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ ผู้ ช่วย
ศาสตราจารย์ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส คณบดีคณะบริหารธุรกิจ  และผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค อุ่นแก้ว ผู้อำนวยการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางความร่วมมือทางการศึกษาและพัฒนา
กำลังคน ในหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ บริษัท อะเมซอล เว็บ เซอวิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์
อาหาร จำกัด (มหาชน)  สำนักงานพัฒนาดิจิทัล (องค์กรมหาชน) หรือ DGA บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด 
(มหาชน) และ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในด้านต่าง ๆ สร้างความร่วมมือให้กับบุคลากร
และนักศึกษา และนำมาประยุกต์ใช้กับหน่วยงานต่อไปในอนาคต 

  -  ระหว่างวันที่ 7 พฤศจิกายน - 22 ธันวาคม 2566  สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอด
เทคโนโลยี ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนา
บุคลากรในด้านนิวแมติกส์ และไฮดรอลิกส์ เพ่ือรองรับอุตสาหกรรม 4.0 เพ่ือเป็นการพัฒนาบุคลากรของบริษัท 
สยามมิชลิน จำกัด โดยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความรู้ และตอบสนองความต้องการของพนักงานของบริษัท  
ได้เตรียมความพร้อมในด้านนิวแมติกส์ และไฮดรอลิกส์ โดย ผู้ช่วยศาสตร์ตราจารย์อุดร นามเสน รองอธิการบดี ให้
เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด และคุณถาวร นุ้ยสด Training Manager และคณะผู้บริหาร บริษัท สยามมิชลิน จำกัด 
รวมทั้งคณะผู้บริหารและคณาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

  - เมื่ อวันที่  10 พฤศจิกายน 2566 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี   โดยชุด
โครงการวิจัย “การพัฒนานวัตกรรมและยกระดับนิเวศการเรียนรู้ดิจิทัลเพ่ือพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพและคุณภาพการ
เรียนรู้ในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดสงขลา” จัดมหกรรมพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดสงขลา ภายใต้
แผนงานวิจัย “การพัฒนานวัตกรรมและยกระดับนิเวศการเรียนรู้ดิจิทัลเพ่ือพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพและคุณภาพการ
เรียนรู้ในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดสงขลา” ณ  โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท ภายใต้แผนงานสำคัญ (Flagship) 
พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 เพ่ือให้งานวิจัยที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ ที่วางไว้  



๖ 
 

  -  เมื่อวันที่  20 พฤศจิกายน 2566   ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร นามเสน รองอธิการบดี และ
คณะทำงานโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าศึกษาระบบการ
ดำเนินงานผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ บริษัทแปซิฟิค พาวเวอร์ แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด โดยมีคุณพวงเล็ก 
เอ่ียมชำนาญ ผู้จัดการด้านสิ่งแวดล้อม และคุณจารึก การะหงส์  ผู้จัดการด้านวิศวกรรม พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ
และแนะนำข้อมูลประกอบการจัดทำโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar 
Rooftop) เพ่ือลดค่าไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยฯ อย่างเป็นรูปธรรม 

   -  เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566  คณะบริหารธุรกิจ ร่วมลงนามความร่วมมือทางด้านวิชาการ 
กับวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  ในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการพัฒนาหลักสูตร พัฒนาครู พัฒนา
นักศึกษา การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนการสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และนายสายันต์ แสงสุริยันต์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา
นครศรีธรรมราช ร่วมลงนาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร ของทั้ง 2 หน่วยงานเข้าร่วมเป็นเกียรติและสักขี
พยาน ณ ห้องประชุมลีลาวดี วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

  -  เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566  รองศาสตราจารย์วรพงค์  บุญช่วยแทน ผู้อำนวยการสำนักการ
จัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ส่งมอบผลงานนวัตกรรมโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่
เหมาะสมสำหรับการเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิตของวิสาหกิจชุมชนสู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานราก 
สนับสนุนงบประมาณโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปี 2566 ภายใต้แผนงานการยกระดับและพัฒนา
ศูนย์การเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนสังคมในพ้ืนที่เพ่ือพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน โดยได้รับการ
ร่วมมือกับ ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร โดยส่งมอบ
นวัตกรรม เครื่องอัดก้อนเห็ดชนิด 4 หัวอัด ณ กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า ตำบลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส
ทั้งนี ้กิจกรรมในครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการดำเนินงานใช้งานนวัตกรรมของกลุ่มอย่างต่อเนื่อง เพื่อเก็บผลการใช้งาน 
และการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพต่อไป 

  -  เมื่อวันที่  22 พฤศจิกายน 2566  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำ     
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  อาจารย์ทวีศักดิ์ ศรีภูงา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
พร้อมด้วยคณาจารย์หลักสูตรวิชาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา 
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ UNIVERSITAS SUMATERA UTARA เพ่ือหารือ แลกเปลี่ยนการจัดการเรียนสอน 
หลักสูตรวิชาการบัญชี รวมถึงผลงานด้านวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรมต่างๆของหลักสูตร เพ่ือนำไปสู่การมีส่วนร่วม
ลงนามความร่วมมือ (MOU) ต่อไป ณ อาคารปฏิบัติการโรงแรมและฝึกอบรม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและ
การจัดการ  

  -  เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566  ศาสตราจารย์กิตติคุณเปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต นายกสภา
มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  และ 
Prof.Patrick Sorgeloos บัณฑิตกิตติมศักดิ์  ได้รับเกียรติจากสถานฑู ตเบลเยี่ยม โดย HE MRS SIBILLE DE 
CARTIER D’YES เอกอัครราชทูตอาณาจักรเบลเยี่ยมประจำประเทศไทย เพ่ือเข้าร่วม Belgium King’s Day and the 
155th Anniversary of the Bilateral Relations Between Thailand and Belgium และพบปะ ปรึกษาหารือ
ด้าน International Academy  ณ Anantara Siam Bangkok Hotel กรุงเทพฯ 

  -  เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 งานวิเทศสัมพันธ์ นำโดย อาจารย์ลมุล เกยุรินทร์ ผู้ช่วย
อธิการบดี ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ได้ประชุมหารือในการสร้างความร่วมมือ ร่วมกับ  งานวิเทศสัมพันธ์ Universiti 
Malaysia Kelantan ประเทศมาเลเซีย เพ่ือวางแผนในการเดินทางเพ่ือเข้าพบผู้บริหารของทาง UMK  ในวันที่ 10 
มกราคม  2567 
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  -  มหาวิทยาลัยฯ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวณัฐมล บุญเพชร นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี พ.ศ. 2566 จากศาสตราจารย์   
เกียรติคุณนายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ โดย นางสาวณัฐมล บุญเพชร มีผลการเรียนเฉลี่ย 3.92 
อันดับที่  2 ของภาคใต้  และอันดับที่  24 ของประเทศไทย ซึ่ งจัดโดยกองทุนเพ่ือการศึกษาและวิจัยทางด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภร์ (วสท.)  

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ   

1.2.2  การเข้าพบหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือประชุมหารือแนวทางความร่วมมือทางการศึกษา 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบเพ่ิมเติมว่า จากการที่

ได้นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เดินทางเข้าพบหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน การหารือกับภาคประกอบการ ที่
เป็นผู้ประกอบการชั้นนำ โดยในเรื่องของการผลิตกำลังคน ณ วันนี้บริษัททั้งหลายก็มีการปรับตัวแต่ละ Step ที่
ชัดเจน มีการพัฒนา รองรับในธุรกิจที่จะถูก Disruption ในอนาคต กับธุรกิจที่สถานประกอบการดำเนินการอยู่ ณ 
ปัจจุบัน ทำให้มหาวิทยาลัยฯ ต้องมาคิดใหม่ว่าอนาคต หากจะทำหลักสูตรในเรื่องของการพัฒนากำลังคน ไม่ว่าจะ
เป็นหลักสูตร Degree หรือหลักสูตร Non-Degree ก็ตาม ก็ต้องมาทบทวนว่าจะต้องพัฒนาคนอย่างไร ในการที่จะ
ไปสอนนักศึกษา เพ่ือที่จะรองรับภาคธุรกิจที่จะปรับตัว ซ่ึงทางภาคเอกชน นั้น มีการวางแผนในการปรับตัวทีเ่ร็วมาก
ในเรื่องเหล่านี้ แต่สำหรับมหาวิทยาลัย ในเรื่องการปรับตัวของมหาวิทยาลัย ส่วนใหญ่ยังเป็นการปรับตัวกับสภาวะ
เรื่องของการทำธุรกิจหรือการประกอบการของโลกปัจจุบัน แต่ไม่ใช่อนาคต ฉะนั้นจึงเป็นโอกาสที่ดีสำหรับ
มหาวิทยาลัยฯ ซึ่งจากการเข้าพบหลาย ๆ บริษัท ในบางบริษัท เช่น  บริษัท อะเมซอล เว็บ เซอวิสเซส (ประเทศ
ไทย) จำกัด ซึ่งได้ทำ E-Commerce แต่ธุรกิจ E-Commerce หลังจากสถานการณ์ Covid-19 ที่เกิดขึ้น เป็นธุรกิจที่
ทำกันมากในปัจจุบัน แต่ว่ามีการปรับตัวไปสร้างแพลตฟอร์มอีกแบบหนึ่ง ในเรื่องที่จะปรับตัวในเชิงธุรกิจของบริษัท 
เพราะว่าในธุรกิจเหล่านี้ ในอนาคตการแข่งขันค่อนข้างสูง ธุรกิจจึงต้องหาทางอยู่รอด เพราะฉะนั้น มหาวิทยาลัยฯ ก็
ต้องมาปรับกำลังคนว่าจะไปสอดรับกับภายนอกอย่างไร แม้แต่ธุรกิจมือถือ ทุกวันนี้รายได้ก็ลดลง ตั้งแต่มีเรื่องของ 

Social Media ขึ้นมา แต่บริษัทเหล่านี้ ก็มีการปรับตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งที่ผ่านมาสภามหาวิทยาลัยฯ ก็ได้อนุมัติ
งบประมาณไปสำหรับการพัฒนาด้านบุคลากร เพ่ือที่จะไปตอบโจทย์ในเรื่องของการพัฒนาคนในอนาคต ทั้งนี้ การ
นำผู้บริหารชุดแรกเข้าพบหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน นั้น ก็ได้ไปดูการดำเนินการของบริษัทชั้นนำ และจะได้
นำผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องชุดต่อไป เพื่อไปศึกษาดูงานอีก ซึ่งคาดว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับมหาวิทยาลัยฯ ในการ
ที่จะพัฒนากำลังคน และเป็นการได้ไปดูสมรรถนะที่เป็นที่ต้องการในอนาคต การที่มหาวิทยาลัยฯ จะมาคิดเองว่าจะ
ทำหลักสูตรอะไรบ้างคงจะไม่ได้แล้ว  ต้องลองไปศึกษาความต้องการก่อนว่าในอนาคตต้องการอะไร ทุกวันนี้สิ่งที่
มหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการในเรื่องของหลักสูตร ล้วนเป็นสิ่งที่อาจารย์ต้องการจะทำ แต่ไม่ได้ตอบโจทย์กับอนาคตที่
ตลาดแรงงานต้องการ  ซึ่งเรื่องนี้มหาวิทยาลัยฯ ก็จะต้องไปปรับตัวในการที่จะพัฒนาคนให้มีทักษะในการที่จะสร้าง
คนเพ่ือไปรองรับกับธุรกิจที่วางไว้ในอนาคต ซึ่งในบางศาสตร์ คนต้องอยู่ในสถานประกอบการ เพราะฉะนั้น 
มหาวิทยาลัยฯ ก็ต้องพยายามปรับหลักสูตรให้สอดคล้อง พยายามส่งคนออกไปสถานประกอบการ เพราะว่าด้วย
เทคโนโลยี รูปแบบการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยฯ อาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่ต้องการอีกต่อไปแล้ว แต่คนสามารถที่
จะไปอยู่ในสถานประกอบการ และเรียนรู้ในสถานประกอบการ แล้วส่งคณาจารย์ไป Talent Mobility นี่คือสิ่งที่
มหาวิทยาลัยฯ ต้องปรับตัวในทุกมิติในด้านวิชาการ 

 ทั้งนี้ จากการเข้าพบหลาย ๆ บริษัท ก็จะได้เกิดข้อตกลงร่วมด้วย เช่น กับบริษัท อะเมซอล เว็บ 
เซอวิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด (AWS) ที่จะต้องส่งคนไปพัฒนากับ AWS และที่สำคัญคือหลาย ๆ บริษัทมี
แพลตฟอร์มทีม่หาวิทยาลัยฯ สามารถที่จะเข้าไปเชื่อมโยงในเรื่องของการเรียนการสอนได้ เพ่ือเพ่ิมทักษะความเข้าใจ
และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Digital literacy เช่น ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ที่อาสาจะมาเป็นพ่ีเลี้ยงใน
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เรื่องการพัฒนาหลักสูตร Fintech และทางด้านของ บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ก็จะมี
การทบทวน MOU ใหม่ สำหรับรองรับในเรื่องการฝึกนักศึกษา การพัฒนากำลังคน แต่สิ่งสำคัญอาจจะมาพัฒนา
กำลังคนร่วมกัน เพ่ือที่จะตั้งศูนย์พัฒนากำลังคนที่มหาวิทยาลัยฯ ในอนาคต โดยในเรื่องของโทรคมนาคม เรื่อง
ของโลจิสติกส์ ทางมหาวิทยาลัยฯ ก็จะพัฒนาไปเรื่อย ๆ และจะได้มีความร่วมมือ (MOU)  ในการพัฒนาคน และ
โครงการต่าง ๆ ร่วมกันกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนต่อไป 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ  

๑.3 เรื่องท่ีเลขานุการแจ้ง 
1.3.1  สภามหาวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดีกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ที่ ได้รับ

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ  ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบและแสดงความยินดีกับกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ในโอกาสได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิม         
พระชนมพรรษา วันที่ 28  กรกฎาคม 2565  และเนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28  
กรกฎาคม 2566  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา รายนาม ดังนี้ 

 - ราชกิจจานุ เบกษา เล่ม  140 ตอนพิเศษ 3 ข  21 พฤศจิกายน 2566 พระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์  ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2565 

   ตริตาภรณ์มงกุฎไทย   นายชุมพล  เที่ยงธรรม 
 - ราชกิจจานุ เบกษา เล่ม  140 ตอนพิเศษ 4 ข  22 พฤศจิกายน 2566 พระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์  ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2566 
   มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก  นายอภิวัฒน์  เศรษฐรักษ ์
   ประถมาภรณ์มงกุฎไทย  นายสาธิต  พุทธชัยยงค์ 
 - ราชกิจจานุ เบกษา เล่ม  140 ตอนพิเศษ 6 ข  23 พฤศจิกายน 2566 พระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์  ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2566 
   เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย  นายชยานนท์  กฤตยาเชวง 

 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ  

1.3.2  ถอนวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ จำนวน 2 วาระ  
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ  ไดข้ออนุญาตที่ประชุม ถอนวาระการประชุม จำนวน 2 วาระ ดังนี้ 
 1. วาระที่ 7.4  พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   

ว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ....  
 2. วาระที่ 7.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    

ว่าด้วยการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. .... 
 ทั้งนี้ เนื่องจาก เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมากระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้แจ้งให้ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ทราบในเรื่องของการขอ
ทบทวนแนวปฏิบัติของหลักธรรมาภิบาล โดยมีการแก้ไขหลักธรรมาภิบาล ใน 5 ข้อด้วยกัน ฉะนั้นมหาวิทยาลัยฯ จึง
ขออนุญาตถอนทั้ง 2 วาระดังกล่าว เพ่ือไปทบทวนให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัตติ่อไป  

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 

 



๙ 
 

 ๑.๔   เรื่องที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยแจ้ง 
1.4.1   นายชุมพล  เที่ยงธรรม  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้ง   

  นายชุมพล  เที่ยงธรรม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้กล่าวว่า สำหรับการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยฯ ในคราวนี้ ต้องประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings เนื่องจากมีมหาวิทยาลัยของ
เยอรมัน 2 แห่ง มาพบเพื่อหารือความร่วมมือกันในการที่จะดำเนินการร่วมกับ มทร.ธัญบุรี และเนื่องจากต้องเข้าพบ
เอกอัครราชทูตเยอรมันคนใหม่ ซึ่งก็จะเป็นโอกาสในการหารือเรื่องความร่วมมือ ต่าง ๆ รวมทั้งความร่วมมือที่จะ
เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยฯ ด้วย  

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 

1.4.2  เสนอให้รัฐบาลศึกษาความเป็นไปได้ เรื่อง Indian - Pacific Connection 
  นายอภิวัฒน์  เศรษฐรักษ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอว่าเนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ 

เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาท้องถิ่น และเป็นความโชคดีของมหาวิทยาลัยฯ ที่มีอาณาบริเวณ
ทั้งทางฝั่งอันดามัน และฝั่งอ่าวไทย  

           ในภาคใต้ มีถนนที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิม ได้ คือ ถนนสาย กระบี่ - ขนอม ระยะทางมากกว่า 100 
กิโลเมตร ซึ่งรัฐบาลได้สร้างแล้ว เพ่ือเป็นแลนด์บริดจ์ ในการเชื่อมทะเลอันดามัน (ฝั่งมหาสมุทรอินเดีย)            
จาก กระบี่ ถึง ขนอม ทางฝั่งอ่าวไทย (ฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก) ซึ่งควรต่อยอดแลนด์บริดจ์ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของ
ประเทศไทยในระดับโลก โดยต่อยอดจากสิ่งที่มีอยู่แล้ว รองรับ Future trade เพ่ือเป็นคลังสินค้า Petroleum และ
สินค้าอ่ืน ๆ  และอุตสาหกรรม และ ธุรกิจต่อเนื่อง ที่จะเกิดขึ้น ในอนาคต โดยเฉพาะการสร้างท่าเรือน้ำลึก นอก
ชายฝั่ง (Off-shore) โดยการศึกษาความเป็นไปได้เพ่ือเลือกพ้ืนที่ที่เหมาะสม ทั้ง 2 ฝั่งทะเล ในการที่จะสร้างท่าเรือ
นอกชายฝั่ง ในลักษณะที่ อาจเรียกว่า Satellite Seaport ส่วนจะมีการเชื่อมโยงอย่างไร จะสร้างอย่างไร ก็ดูจาก
การศึกษา Trend ของธุรกิจในอนาคต รวมทั้งศึกษาเรื่องการขนส่ง  เรื่องคมนาคม เรื่องโลจิสติกส์ ฯลฯ ว่าเป็น
อย่างไร โดยเฉพาะเรื่องของน้ำมัน และ ธุรกิจ กิจอ่ืน ๆ รวมทั้งธุรกิจต่อเนื่อง โดยมหาวิทยาลัยฯ ไม่ต้องดำเนินการเอง  
แต่มหาวิทยาลัยฯ ควรพิจารณาดังนี้ 

  1. เสนอ อว. ให้นำเสนอรัฐบาลศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างท่าเรือน้ำลึกนอกชายฝั่ง ในลักษณะ 
Satellite Seaport ทั้งทางฝั่ง อันดามัน และ อ่าวไทย โดยต่อยอดจากแลนด์บริดจ์ ที่มีอยู่แล้ว คือ ถนนสายกระบี่ -
ขนอม เพ่ือเป็น Indian-Pacific Connection 

          2. หากรัฐบาล จะจ้างบริษัทที่ศึกษา ควรมีการศึกษาเชิงลึกที่จะโฟกัสใน 5 -15 ปีข้างหน้า ในฐานะ
ที่มหาวิทยาลัยฯ เป็นหน่วยงานในพ้ืนที่ และเป็นหน่วยงานการศึกษา ก็น่าจะจัดหาข้อมูลเบื้องต้นเพ่ือให้มีผลที่จะ
ทำงานพัฒนาภาคใต้ได้ ถ้าหากรัฐบาลว่าจ้างบริษัททำการศึกษา ซึ่งควรจะเป็น Consortium ระหว่างไทยกับบริษัท
ต่างชาติ เพ่ือที่จะมีการศึกษาโดยละเอียด ซึ่งคาดว่ารัฐบาลต้องลงทุนพอสมควร เพ่ือให้เส้นทางกระบี่ - ขนอม เพ่ิม
ศักยภาพของประเทศไทยในระดับโลก 

          3. ในการเชื่อมมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแปซิฟิกนั้น ทางฝั่งตะวันตก ด้านมหาสมุทรอินเดีย
สามารถจะเชื่อมได้ตั้งแต่ พม่า ไปถึงตะวันออกกลาง ต่อเนื่อง ไป แอฟริกา ตะวันออก และทางยุโรป ซึ่งจะมีสินค้า
หลากหลายมาก ในส่วนทางตะวันออก คือ มหาสมุทรแปซิฟิก มีจีน ญี่ปุ่น ไปถึงอเมริกา และประเทศชิลีทางอเมริกา
ใต้ฝั่งแปซิฟิก 

          4. ถ้ามีข้อเสนอต่อรัฐบาลว่าควรจะศึกษารูปแบบไหนบ้าง ควรเสนอข้อมูลพ้ืนฐานที่จำเป็น ที่
สามารถหาได้อยู่แล้ว หากจะมีการเสนอไปทาง อว. โดยให้ อว. นำเสนอรัฐบาลผ่านทางกระทรวงคมนาคม หรือผ่าน
ไปทางไหนก็แล้วแต่ ที่ทาง อว. พิจารณา 



๑๐ 
 

  เรื่องนี้ก็จะเป็นอีกบทบาทหนึ่งของมหาวิทยาลัยฯ  ฉะนั้น เรื่องนี้ มหาวิทยาลัยฯ อาจจะตั้ง
คณะทำงานที่ช่วยคิด ช่วยดำเนินการในเรื่องข้อมูลพ้ืนฐาน และ Concept Paper เพ่ือเสนอรัฐบาลให้ศึกษาความ
เป็นไปได้ เพ่ือสร้างท่าเรือน้ำลึกนอกชายฝั่ง ในลักษณะ Satellite Seaport ทั้ง 2 ฝั่ง คือ 

            4.1 Indian Ocean (กระบี่และพ้ืนที่ใกล้เคียง) 
            4.2 Pacific Ocean (ขนอม – สุราษฎร์ธานี ) 
  การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  1. เป็นข้อเสนอที่ดี และรัฐบาลกำลังพิจารณาในการที่จะทำแลนด์บริดจ์อยู่แล้ว อีกทั้งยังสนใจในการ

ทำแลนด์บริดจ์ทางระนอง - ชุมพร  แต่โครงการแลนด์บริดจ์ กระบี่ - ขนอม ขณะนี้กำลังเป็นปัญหา ที่ยังมีบางส่วน
ไมค่่อยเห็นด้วย เพราะกลัวจะทำให้เกิดปัญหาทางด้านการท่องเที่ยว แต่ว่าเรื่องดังกล่าวก็เกิดขึ้นมานานแล้ว ปัจจุบัน
เวลาได้ผ่านไปแล้ว หากมีการเสนอแนะหรือข้อแก้ไขที่ดี ก็น่าสนใจ ก็แล้วแต่ว่าทางรัฐบาลว่าจะทำหรือไม่ทำ แต่
เรื่องนี้ทางมหาวิทยาลัยฯ อาจจะมีการตั้งคณะทำงานหรือจัดคนที่มีความสันทัดในเรื่องนี้ไปดำเนินการลองดู หาก
สามารถที่จะส่งเรื่องให้ทาง อว. ได้ ซ่ึงอาจจะต้องมีการร่วมมือกันหลาย ๆ หน่วยงาน  

  2. หากดูสภาพทางการเมืองในยุคหลัง ๆ การที่มหาวิทยาลัยฯ จะเสนอแนะอะไร ดูจะไร้ประโยชน์
หรือได้ประโยชน์น้อย มีความล่าช้า และไม่ทันการ ฉะนั้น การร่วมมือกันจึงจะดีที่สุด ที่มีบทบาทมากที่สุด ก็คือ
มหาวิทยาลัยในพ้ืนที่ ภาคเอกชน สภาอุตสาหกรรม หอการค้า ของทั้งฝั่งอ่าวไทยกับอันดามัน ต้องประสานงานกัน
ให้ชัดเจน และช่วยกันผลักดันในเรื่องของแลนด์บริดจ์ ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ มีศักยภาพสูงมาก  

  3. จากการติดตาม รัฐบาลทำโครงการนี้แน่นอน แต่ก็อาจจะมีการต่อต้านจากท้องถิ่นเช่นกัน ทั้งสองฝั่ง 
ทั้งเรื่องของการท่องเที่ยว เรื่องการประมงต่าง ๆ ถ้ามหาวิทยาลัยฯ จะร่วมกับหอการค้า ในการทำวิจัยผลกระทบ
ท้องถิ่น แล้วก็หาทางเสนอทางออกหรือแนวทางแก้ไข หากเกิดโครงการนี้ขึ้น ก็น่าจะเป็นประโยชน์และเป็นเรื่องที่
เหมือนกับมหาวิทยาลัยฯ ช่วยปกป้องผลกระทบของคนในท้องถิ่นเช่นกัน เพ่ือหาทางออกที่เป็นประโยชน์ทั้งในแง่
ของประเทศและของท้องถิ่นด้วย ฉะนั้น หากเป็นไปได้ หากมหาวิทยาลัยฯ สามารถจะตั้งคณะทำงานเพ่ือศึกษาวิจัย
ผลกระทบต่าง ๆ เหล่านี้ เพ่ือหาทางออก อาจจะร่วมกับหอการค้าจังหวัดต่าง ๆ เพ่ือศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจัง ก็
น่าจะเป็นประโยชน์ 

  4. เรื่องการเสนอความเห็นไปยังรัฐบาล โดยมหาวิทยาลัยฯ เสนอพร้อมกันได้ เพราะว่าโดยภารกิจ 
ซึ่งแม้ไม่ตรงในกฎหมาย แต่ว่ามหาวิทยาลัยฯ เป็นหน่วยงานของรัฐ เป็นที่ปรึกษา ให้ความเห็นกับรัฐได้ ฉะนั้นแทนที่
มหาวิทยาลัยฯ จะทำฝ่ายเดียว ควรจะดูว่ามหาวิทยาลัยอ่ืนในพ้ืนที่ มีมหาวิทยาลัยใดบ้าง ในภาคใต้ ที่จะร่วมมือกัน
ได้ โดยเสนอความเห็นไปยังรัฐบาลไปเลยว่าเป็นการต่อเติมแลนด์บริดจ์ที่มีอยู่แล้ว ฝั่งอันดามันกับอ่าวไทยให้เป็นรูป
เป็นร่าง เป็นรูปธรรม ควรลองรวมกันเสนอหลาย ๆ มหาวิทยาลัย ที่อยู่ในภาคใต้ ให้ความเห็นไปยังรัฐบาล แทนที่จะ
ทำฝ่ายเดียว  

  5. เรื่องนี้ เป็นเรื่องที่ควรจะมีการรวมพลังกัน ในการแสดงความคิดเห็นตรงนี้ คืออาจจะไม่ใช่
หน่วยงานเดียว หลาย ๆ หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ เอกชน มหาวิทยาลัย โดยน่าจะมีการจัดประชุมหารือกัน เสนอความ
คิดเห็น แล้วก็ทำเป็น  Paper ส่งให้รัฐบาล ตรงนี้  Impact จะสูงกว่า แทนที่ จะส่งจากมหาวิทยาลัยเดียว 
มหาวิทยาลัยฯ จึงควรจะไปดำเนินการ เพราะว่าจะต้องมีการจัดสรรงบในเรื่องนี้ด้วย ต้องหาคณาจารย์ที่มีความ
เข้มแข็งทางด้านโลจิสติกส์มาดำเนินการ 

  6. ในส่วนความร่วมมือของมหาวิทยาลัยฯ ในขั้นแรกนั้น มหาวิทยาลัยฯ ควรจะแสวงหาความ
ร่วมมือกับภาคเอกชนก่อน ทำให้เป็นรูปเป็นร่าง จนมีความน่าเชื่อถือว่าน่าจะเกิดขึ้นได้จริง มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ใน
ภาคใต้ จะให้ความสนใจมาเอง แต่ถ้ามหาวิทยาลัยฯ จะเป็นหัวเรือ แล้วไปชักชวนมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ในภูมิภาค จะ
เป็นงานที่ยากมาก 



๑๑ 
 

  7. ราชบัณฑิต สำนักวิทยาศาสตร์ ก็มีการจัดตั้งอาศรมความคิดทางด้านสิ่งแวดล้อม ทางด้านสุขภาพ 
ทางด้านพลังงาน และทางด้านอาหาร ซึ่งอาศรมความคิดนี้ก็จะมีไอเดียในการที่จะสร้างแนวคิดหรือว่าสร้าง
ข้อแนะนำต่าง ๆ ให้กับรัฐบาล เพราะว่าราชบัณฑิตยสภามีหน้าที่ในการที่จะสนับสนุนนโยบายในเชิงพัฒนาประเทศ
หลาย ๆ เรื่อง แต่ในเรื่องแลนด์บริดจ์ ที่ยังไม่เกิดเพราะมีปัญหา หากจะเอาเรื่องนี้มาดำเนินการ ทางมหาวิทยาลัยฯ 
ก็ดำเนินการไป ส่วนทางราชบัณฑิต ก็ดำเนินการไป และถ้าหากจะมีการประชุมต่าง ๆ ราชบัณฑิตก็อาจจะเข้า
มาร่วมประชุมด้วยได้ ก็จะทำให้เรื่องนี้เกิดความเข้มแข็งมากขึ้น ฉะนั้น ในระดับของมหาวิทยาลัยฯ ก็ควรจะเริ่มไป
ดำเนินการเรื่องนี้ ลองจัดสรรงบประมาณดูก่อน และอาจจะสร้างแนวคิดในการที่จะร่วมมือกับภาคเอกชน หอการค้า
ทางภาคใต้ เพ่ือที่จะสร้างแนวคิดนี้ขึ้นมา หากมีแนวคิดที่ร่วมกันชัดเจนแล้ว ทางมหาวิทยาลัยอ่ืนก็อาจจะเข้ามา
หารือกัน จัดประชุมระดมความคิดเห็น เพ่ือให้ได้มติ ก็จะเป็นพลังของการคิดที่จะเสนอรัฐบาล ซึ่งรัฐบาลน่าจะรับฟัง
มากขึ้น และทางราชบัณฑิต ก็จะมาร่วมด้วยในเรื่องนี้  

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ  มอบมหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการตาม
ข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยฯ   

1.4.3  ผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตรัง ในโครงการปรับปรุงอาคารปฏิบัติการ 
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและฝึกอบรม ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์  พัฒนมณี  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร (รอง
อธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง) ได้รายงานให้ที่ประชุมฯ ทราบผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด
ตรัง กรณีของการตรวจสอบตามแผนของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตรัง ในโครงการก่อสร้างของจังหวัดตรัง 
งบประมาณ ปี 2566  โครงการปรับปรุงอาคารปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและฝึกอบรม ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง  ซึ่งทางสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตรัง ได้ตรวจสอบแล้วพบว่าทาง 
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ก็คือแผนกพัสดุ มีความบกพร่องไม่ปฏิบัติตามระเบียบ แต่เป็นประเด็นที่ไม่มาก มีอยู่ 2
ประเด็น ประเด็นแรก คือ ในโครงการนี้ผู้ปฏิบัติไม่ได้เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในหน่วยงานของรัฐครบตาม
ระเบียบ โดยทางพัสดุไปประกาศในกรมบัญชีกลางอย่างเดียว แต่ไม่ได้ไปประกาศในเว็บไซต์หน่วยงานของ
มหาวิทยาลัยฯ  ซึ่งประเด็นนี้ทางสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตรัง ก็กำชับมหาวิทยาลัยฯ ว่าให้มีการกำชับ
เจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการให้ถูกต้อง ซึ่งจากคำชี้แจงของเจ้าหน้าที่ พบว่ากระบวนการของการดำเนินการนั้นเป็นการ
เข้าใจผิด และมีการดำเนินการเช่นนี้มาตลอด ซึ่งก็ได้ชี้แจงกับสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตรังไปแล้ว ส่วนอีก
ประเด็นก็คือ ประเด็นของการเรียกทำสัญญา เนื่องจากว่าในประเด็นนี้เมื่อเรียกทำสัญญาแล้ว ทางมหาวิทยาลัยฯ
ไม่ได้ทำสัญญา ภายใน 7 วันตามระเบียบ จากการตรวจสอบพบว่าทางพัสดุได้เรียกให้บริษัทเข้ามาดำเนินการ แต่
เมื่อเข้ามาในไซต์งานแล้ว ยังมีพ้ืนที่บางส่วนที่ยังไม่เรียบร้อย จึงเลื่อนนัดให้มาทำสัญญาไปอีกประมาณ 15 วัน โดยตรง
นี้  ก็ถือว่าไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบ ทางสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตรัง ก็ได้มีหนังสือแจ้งให้กำชับเรื่องนี้เช่นกัน 
ทั้งนี้ ทางวิทยาเขตตรัง ได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดำเนินการ และทำการชี้แจง ให้ทำแบบฟอร์มเพ่ือที่จะ
ตรวจสอบ และทำ Checklist เพ่ือไม่ให้เกิดการผิดพลาดอีก ทั้งนี้ประเด็นที่จะชี้แจงเพิ่มเติมก็คือ ในช่วงเดือนตุลาคม 
-พฤศจิกายน  2565 นั้น ทางวิทยาเขตตรัง ได้งบประมาณจากจังหวัดมา 68 ล้านบาท โดยมีการแยกเป็น 10 
สัญญา อีกส่วนหนึ่งก็คืองบประมาณเงินกู้ อีก 12 ล้านบาท ซึ่งได้จากจังหวัดเหมือนกัน และอีก 14 ล้านบาท จาก
จังหวัดที่ให้ดำเนินการเกี่ยวกับพะยูนและหญ้าทะเล โดยทางพัสดุชี้แจงว่าในช่วงเวลานั้น มีงานค่อนข้างมาก จึงทำให้
เกิดข้อผิดพลาด แต่อย่างไรก็ตาม ทางวิทยาเขตตรัง ก็ได้กำชับไปแล้ว และมีแผนที่จะไม่ให้เกิดการผิดพลาดขึ้นมาอีก 
ส่วนงบจากจังหวัด 68 ล้านบาท ทีว่ิทยาเขตได้ดำเนินการ ซ่ึงไดง้บประมาณมา เมื่อปี 2565 นั้น แต่เนื่องจากได้รับ
งบประมาณมาในช่วงปลายปีแล้ว โดยมีเวลา 1 ปี เพ่ือที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ บัดนี้การดำเนินการก็ได้แล้วเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ตามที่ทางสภามหาวิทยาลัยฯ ได้ไปเปิดงานในเดือนตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา นอกจากนี้ ยังได้รับแจ้ง



๑๒ 
 

จาก นายสลิล  โตทับเที่ยง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิว่า ได้มีการหารือในประเด็นที่ทางมหาวิทยาลัยฯ 
มีแผนในการที่จะดำเนินการต่อ ซึ่งเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมาทางจังหวัดตรังได้มีการประชุมแล้วก็
ได้ใหท้างวิทยาเขตตรังเตรียมความพร้อมที่จะนำเสนอรายละเอียด ซึ่งมีรายละเอียดกิจกรรมเป็นจำนวนเงินประมาณ 
90 ล้านบาท จะเข้าเสนอคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัด 
อีกครั้ง ในวันที่ 20 ธันวาคม  2566 ณ จังหวัดกระบี่  

  การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อกำชับว่า ในเรื่องนี้ให้มหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการโดยระมัดระวัง 
ไม่ให้มีความผิดพลาดเกิดขึ้นอีก และขอให้ทางมหาวิทยาลัยฯ แจ้งผลการดำเนินการให้กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ทราบ ภายใน 60 วัน 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ  มอบมหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการตาม
ข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยฯ   

ระเบียบวาระท่ี ๒     เรื่อง รับรองรายงานการประชุม   
  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 232 – 10/๒๕66       

วันพฤหัสบดี ที่   26  ตุลาคม  2566 ณ ห้องประชุมปัญญาอนุสรณ์  วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง  อำเภอสิเกา  จังหวัดตรัง และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ 
Zoom Cloud Meetings 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ครั้งที่ 232 – 10/๒๕66 วันพฤหัสบดี ที่  26  ตุลาคม  2566 ณ ห้องประชุม
ปัญญาอนุสรณ์ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง  
อำเภอสิเกา  จังหวัดตรัง และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings  โดยไม่มีการแก้ไข 

 ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
3.    เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน ๆ 
 - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
4.1  รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ความเป็นมา 
   ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548  มาตรา 17 (4) ซึ่งได้กำหนดให้
สภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ นั้น 
   ในการนี้  เพ่ือให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้น  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  จึง
ได้สรุปผลการปฏิบัติงานตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และเห็นควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ 
เพ่ือโปรดทราบ 

   จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดทราบและให้ข้อเสนอแนะ 

   มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 



๑๓ 
 

4.2 รายงานสรุปผลงบประมาณโครงการบริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   

 ความเป็นมา 
   ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิด
รายได้ พ.ศ. 2563 ข้อ 8(4) กำหนดให้คณะกรรมการบริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ กำกับ ติดตาม และ
ประเมินผลโครงการ และรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยภายในหกสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ นั้น 

   ในการนี้ สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้จัดทำรายงานสรุปผลงบประมาณ
โครงการบริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และเห็นสมควรเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดทราบ  

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อโปรดทราบ 

   มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ  

4.3  รายงานผลการอนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมของหน่วยงาน   

 ความเป็นมา 
   ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้อนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมของหน่วยงาน 
จำนวน 3 รายการ  เป็นเงิน 5,133,995 บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสามพันเก้าร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) 
รายละเอียดดังนี้ 

   1. อนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมของส่วนกลางสงขลา จำนวน 4,708,995 บาท เพ่ือเบิกจ่ายค่า
งวดงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบน้ำระบบไฟฟ้าสนามฟุตบอล งวดที่ 5 (งวดสุดท้าย) แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัด 
หาดใหญ่ ที ซี เอส 

   2. อนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมของสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (งานฟาร์ม) 
จำนวน 230,000 บาท  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน : ค่าใช้สอย การซ่อมแซมเครื่องปั่นไฟฟ้าสำรอง  
   3. อนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมของสำนักงานวิทยาเขตตรัง จำนวน 195,000 บาท  เพ่ือ
ปรับปรุงถนนทรุดตัว ให้เกิดความปลอดภัยทางท้องถนนลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ และอำนวยความสะดวกใน
การสัญจรแก่นักศึกษา บุคลากร ผู้ใช้เส้นทางสัญจรของมหาวิทยาลัยฯ พ้ืนที่ตรัง 

   เนื่องด้วยภารกิจดังกล่าว  มีความจำเป็นและเร่งด่วน มหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นสมควรให้ดำเนินการ
อนุมัติใช้เงินรายได้สะสมของหน่วยงาน จำนวนเงิน 5,133,995 บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสามพันเก้าร้อย
เก้าสิบห้าบาทถ้วน) เพ่ือบริหารจัดการการดำเนินงานให้มีความถูกต้อง  และให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัด
การศึกษา 

 ในการนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา ๑๗ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 
๒๕4๘  ซึ่งบัญญัติว่า “อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย” ประกอบกับข้อ 20 แห่ง
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 
2563  ซึ่งบัญญัติว่า “การขอใช้เงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานให้เสนอขออนุมัติ จาก สภา
มหาวิทยาลัยเป็นคราวๆ ไป ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นและจำเป็นเร่งด่วนต้องจ่ายเงินและมิได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการ
นั้นไว้ให้อธิการบดีอนุมัติเงินรายได้สะสมแล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล



๑๔ 
 

ศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดทราบการอนุมัติงบประมาณเงิน
รายได้สะสมของหน่วยงาน จำนวน 3 หน่วยงาน  5,133,995 บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสามพันเก้าร้อยเก้าสิบห้า
บาทถ้วน) เพ่ือบริหารจัดการการดำเนินงานให้มีความถูกต้อง และเกิดประโยชน์สูงสุด 

   ทั้งนี้ งบประมาณเงินรายได้สะสมของหน่วยงาน ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน ๒๕๖6 หลังหักอนุมัติใช้ครั้งนี้ 
มีงบประมาณเงินรายได้สะสมคงเหลือ ดังนี้ 

 
 
 

หน่วยงาน 

เงินรายได้สะสม           
ณ 9 พ.ย. 66           
รวมเงินลงทุน          
หลังหักเงิน                

ทดรองราชการ             
และหลังหักเงินกัน                      

(บาท) 

 
 

จำนวนรายการ 
ที่ขออนุมัติใช้คร้ังนี ้

(บาท) 

 
 

งบประมาณ 
เงินรายได้สะสม 
ที่ขออนุมัติคร้ังนี ้

(บาท) 

 
 

งบประมาณ 
เงินรายได้สะสม 

คงเหลือ                
(บาท) 

1. ส่วนกลางสงขลา 471,248,217.87 
 

1 รายการ 4,708,995 466,539,222.87 

2. สถาบันทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (งานฟาร์ม) 
 

4,797,485.04 
 

1 รายการ    230,000 4,567,485,.04 

3. สำนักงานวิทยาเขตตรัง 30,725,183.10 
 

1 รายการ    195,000 30,530,183.10 

รวมท้ังสิ้น  3 รายการ 5,133,995  
 

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อโปรดทราบ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 

4.4  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี
การศึกษา 2565    

ความเป็นมา 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

และมาตรฐานการอุดมศึกษา มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาประกาศกำหนด ตาม
มาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 และตามมาตรา 63 เมื่อสถาบันอุดมศึกษาดำเนินการ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรา 62 เสร็จสิ้นแล้ว ให้รายงานผลการประเมินต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาและให้สภา
สถาบันอุดมศึกษานำผลการประเมินดังกล่าวไปพิจารณาเพ่ือกำหนดแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและให้แจ้งสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมทราบ  เพ่ือเป็นข้อมูล
สำหรับการประเมินคุณภาพภายนอก นั้น 
   ในปีการศึกษา 2565 (1 กรกฎาคม 2565 – 30 มิถุนายน 2566) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย กำหนดประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย  



๑๕ 
 

ประจำปีการศึกษา 2565 ในระหว่างเดือนกรกฎาคม 2566 ถึง เดือนตุลาคม 2566 โดยมีผลการประเมิน
คุณภาพ ดังต่อไปนี้ 

  1. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจัดการเรียนการสอน  3 ระดับ คือ ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 6 หลักสูตร  ระดับปริญญาตรี จำนวน 78 หลักสูตร และระดับปริญญาโท จำนวน 
5 หลักสูตร รวมทั้งสิ้น 89 หลักสูตร สำหรับการประเมินคุณภาพในระดับอุดมศึกษา ประเมิน 2 ระดับ คือระดับ
ปริญญาตรีและระดับปริญญาโท รวมทั้งสิ้น 83 หลักสูตร ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2558 ทั ้งนี ้ ในปีการศึกษา 2565 
มหาวิทยาลัยฯ เลือกใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์  AUN-QA ในระดับหลักสูตร ผลการ
ประเมินคุณภาพ กำหนดประเมินใน 2 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐานหลักสูตร ประเมิน
ด้วยเกณฑ์ “ผ่านมาตรฐาน” และ “ไม่ผ่านมาตรฐาน” และองค์ประกอบที่ 2 การกำกับคุณภาพตามเกณฑ์ AUN-QA 
Version 4.0 

   ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2565 หลักสูตรทั้งหมด 83 หลักสูตร ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกหลักสูตรใน
องค์ประกอบที่ 1 สำหรับองค์ประกอบที่ 2 มหาวิทยาลัยฯ มีการกำกับคุณภาพระดับหลักสูตรด้วยเกณฑ์ AUN-QA 
และมีผลการประเมินคุณภาพครบถ้วนทุกหลักสูตร (รายละเอียดดังเอกสารแนบ 1) 

   2. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีหน่วยงานการเรียนการสอนทั้งหมด 15 หน่วยงาน มีการ
ประเมินคุณภาพตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ของกระทรวงและตัวบ่งชี้ อัตลักษณ์
ของ มทร.ศรีวิชัย รวม 18 ตัวบ่งชี้ ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2565 มีผลการประเมินอยู่ที่ระดับ 4.67 จากคะแนนเต็ม 
5.00 ระดับคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก (รายละเอียดดังเอกสารแนบ 2) 

   3. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีการประเมินคุณภาพตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ของกระทรวงและตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ของ มทร.ศรีวิชัย รวม 18 ตัวบ่งชี้ ทั้งนี้ 
ในปีการศึกษา 2565 มีผลการประเมินอยู่ที่ระดับ 4.76 จากคะแนนเต็ม 5.00 ระดับคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ 3) 
   ในการนี้  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดทราบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับ
คณะ และระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565  

 อ้างอิง 

 เอกสารแนบ  1  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี
การศึกษา 2565 และอ้างอิงการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ที่ https://ir.rmutsv.ac.th/iqa/internal 

 เอกสารแนบ 2 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 
2565 และอ้างอิงการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ที่ https://ir.rmutsv.ac.th/iqa/internal 

   เอกสารแนบ 3 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี
การศึกษา 2565 และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
มหาวิทยาลัย และอ้างอิงการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ที่ https://ir.rmutsv.ac.th/iqa/iqa 

https://ir.rmutsv.ac.th/iqa/internal
https://ir.rmutsv.ac.th/iqa/internal
https://ir.rmutsv.ac.th/iqa/iqa


๑๖ 
 

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อโปรดทราบ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ  

4.5  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) ประจำปี
การศึกษา 2565   

 ความเป็นมา 
   ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กำหนดแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ในการดำเนินงานของ
หน่วยงาน สำหรับแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 
2561 ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็น 24 ข้อการประเมิน 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มุ่งเน้นการจัดการศึกษาชั้นสูง ในการผลิตบัณฑิตวิชาชีพ  
ที่มีความสามารถในการบริหารจัดการอาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และการบริการ โดยยึดหลักการที่ว่า
“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มุ่งผลิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม” นอกจากนี้ยังมีนโยบายใน
การพัฒนาส่งเสริมการจัดการเรียน การสอน การวิจัย การบริการชุมชน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืนพร้อมพัฒนาบุคลากรให้ก้าวทันต่อกระแสโลกาภิวัฒน์ ตามวิสัยทัศน์ที่ว่ามหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพ่ือ
สังคม โดยมหาวิทยาลัยฯ มีการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 2 หน่วยงาน 
ได้แก่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และวิทยาลัยรัตภูมิ โดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มีการจัดการเรียนการสอน จำนวน 1 หลักสูตร และวิทยาลัยรัตภูมิ มีการจัดการเรียนการสอน จำนวน 5 หลักสูตร 
รวมทั้งสิ้น จำนวน 6 หลักสูตร ดังนี้ 

   1.  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
     1.1  สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม 
   2.  วิทยาลัยรัตภูมิ 
      2.1  สาขาวิชาช่างยนต์ 
      2.2  สาขาวิชาช่างไฟฟ้า 
      2.3  สาขาวิชาการบัญชี 
    2.4  สาขาวิชาการตลาด 
    2.5  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   

   ในปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 2561 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 



๑๗ 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2565 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
ค่า

น้ำหนัก 
ค่าคะแนน

ที่ได ้
ร้อยละ 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่
พึงประสงค ์

46 224 94.29 ยอดเยี่ยม 

ประเด็นการประเมนิที่ 1.1 ด้านความรู ้   20 100 100  
ประเด็นการประเมนิที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช ้ 7 29 82.86 
ประเด็นการประเมนิที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค ์

19 95 100 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชวีศึกษา   41 185 100 ยอดเยี่ยม 
ประเด็นการประเมนิที่ 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 5 25 100  
ประเด็นการประเมนิที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอน 17 85 100 
ประเด็นการประเมนิที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 13 65 100 
ประเด็นการประเมนิที่ 2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏบิัติ 6 10 100 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 13 61 90.00 ยอดเยี่ยม 
ประเด็นการประเมนิที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคม 
แห่งการเรียนรู้ 

9 45 100  

ประเด็นการประเมนิที่ 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

4 16 80 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา (470x100)/500 ร้อยละ 94.00 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ข้ึนไป)          ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00-79.00)           ดี (ร้อยละ 60.00-69.99) 
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00-59.99)   กำลังพัฒนา (นอ้ยกว่าร้อยละ 50.00) 

 
 
  
 

 

 

 

 

 

 



๑๘ 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2565 

วิทยาลัยรัตภูมิ 

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
ค่า

น้ำหนัก 
ค่าคะแนน

ที่ได ้
ร้อยละ 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่
พึงประสงค ์

46 212 92.17 ยอดเยี่ยม 

ประเด็นการประเมนิที่ 1.1 ด้านความรู ้   20 100 100  
ประเด็นการประเมนิที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช ้ 7 32 91.42 
ประเด็นการประเมนิที่ 1.3 ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค ์

19 80 84.21 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชวีศึกษา   41 199 97.07 ยอดเยี่ยม 
ประเด็นการประเมนิที่ 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 5 25 100  
ประเด็นการประเมนิที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอน 17 79 92.94 
ประเด็นการประเมนิที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 13 65 100 
ประเด็นการประเมนิที่ 2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏบิัติ 6 30 100 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 13 57 87.62 ยอดเยี่ยม 
ประเด็นการประเมนิที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคม 
แห่งการเรียนรู้ 

9 45 100  

ประเด็นการประเมนิที่ 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

4 12 60 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา (468x100)/500 ร้อยละ 93.60 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ข้ึนไป)          ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00-79.00)           ดี (ร้อยละ 60.00-69.99) 
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00-59.99)   กำลังพัฒนา (นอ้ยกว่าร้อยละ 50.00) 

   ในการนี้  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดทราบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2565  

 อ้างอิง :  
   เอกสารแนบ 1  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2565 และอ้างอิงการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ที่ https://ir.rmutsv.ac.th/diploma/iqa  

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อโปรดทราบ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ  
 

 

 

https://ir.rmutsv.ac.th/diploma/iqa


๑๙ 
 

4.6 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสายสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2565   

ความเป็นมา 
   ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีการพัฒนาและดำเนินการจัดทำระบบประกัน
คุณภาพของหน่วยงานสายสนับสนุน เพ่ือเป็นระบบและกลไกในการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพ ตลอดจน
การประเมินผล ติดตามและตรวจสอบคุณภาพภายใน อันประกอบด้วย 2 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพ
ของหน่วยงานสายสนับสนุนตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด และ มาตรฐานที่ 2 พันธกิจของหน่วยงานสาย
สนับสนุนเพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยมีหน่วยงานสายสนับสนุนที่รับการประเมินจำนวน 8 
หน่วยงาน ประกอบด้วย 

   1. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   2. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
   3. สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   4. สถาบันวิจัยและพัฒนา 
   5. สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
  6. สำนักงานวิทยาเขตตรัง 
   7. สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
   8. สำนักงานอธิการบดี      

   ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ โดยงานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการ
ประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานสายสนับสนุนเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงานสายสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2565  
(1 กรกฎาคม 2565 – 30 มิถุนายน 2566) 

หน่วยงาน 

ผลการประเมิน : คะแนนเต็ม 5.00 
มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของ
หน่วยงาน 

สายสนับสนุน
ตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัย

กำหนด 

มาตรฐานที่ 2 
พันธกิจของ
หน่วยงาน 

สายสนับสนุน
เพื่อสนับสนุน
การดำเนินงาน

ของ
มหาวิทยาลัย 

เฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ 

1. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.90 5.00 4.92 ระดับดีมาก 
2. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 4.72 4.75 4.73 ระดับดีมาก 
3. สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอด
เทคโนโลยี 

4.72 5.00 4.81 ระดับดีมาก 

4. สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4.27 2.54 3.90 ระดับดี 
5. สถาบันวิจัยและพัฒนา 4.63 4.67 4.64 ระดับดีมาก 
6. สำนักงานวิทยาเขตตรัง 4.81 4.25 4.66 ระดับดีมาก 



๒๐ 
 

หน่วยงาน 

ผลการประเมิน : คะแนนเต็ม 5.00 
มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของ
หน่วยงาน 

สายสนับสนุน
ตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัย

กำหนด 

มาตรฐานที่ 2 
พันธกิจของ
หน่วยงาน 

สายสนับสนุน
เพื่อสนับสนุน
การดำเนินงาน

ของ
มหาวิทยาลัย 

เฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ 

7. สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 4.63 4.25 4.53 ระดับดีมาก 
8. สำนักงานอธิการบดี  4.81 4.77 4.79 ระดับดีมาก 

เฉลี่ย 4.69 4.41 4.62 ระดับดีมาก 

 
เกณฑ์คุณภาพของหน่วยงานสายสนับสนุน 
0.00 – 1.50  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50  ต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50  ระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50  ระดับดี 
4.51 – 5.00  ระดับดีมาก 

  ในการนี้  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดทราบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสาย
สนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2565  

 อ้างอิง :  
   เอกสารแนบ 1  รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงานสายสนับสนุน ประจำปี

การศึกษา 2565 และอ้างอิงการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ที่ https://ir.rmutsv.ac.th/supqa/report  

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อโปรดทราบ 

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า มหาวิทยาลัยฯ ควรพิจารณาผลการ

ดำเนินงานของสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือปรับให้มีคุณภาพอยู่ในระดับที่ดีมาก  

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ  

4.7   รายงานการรับ - จ่ายเงิน ในการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕64 - 2565 

 ความเป็นมา 
  ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จ

การศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕64 - 2565 ในวันที่ 22 กันยายน ๒๕66  ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริ
ราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นั้น  บัดนี้ การจัดงานดังกล่าวได้เสร็จสิ้นด้วยความเรียบร้อย 

https://ir.rmutsv.ac.th/supqa/report


๒๑ 
 

มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดทำรายงานการรับ – จ่ายเงินในการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 
2564 - 2565  
 ในการนี้  เพ่ือให้เป็นไปตามความในข้อ ๑๑ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน ในการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ. ๒๕63 ซึ่งกำหนดไว้ว่า “ให้
มหาวิทยาลัยจัดทำรายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน ในการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแต่ละครั้งเสนอสภา
มหาวิทยาลัยทราบภายในเก้าสิบวัน นับจากวันเสร็จสิ ้นพิธีพระราชทานปริญญาบัตร”  มหาวิทยาลัยฯ จึง
เห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดทราบรายงานการรับ – จ่ายเงินในการ
จัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 - 2565  

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดทราบ 

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า มหาวิทยาลัยฯ ควรจะลองพิจารณา

ในกรณีที่มีการจัดงานเลี้ยงให้บัณฑิตกิตติมศักดิ์ ซึ่งเป็นที่สังเกตได้ว่าบัณฑิตกิตติมศักดิ์ อาจจะไม่ได้อยู่ในงานเลี้ยง
ครบทุกราย เนื่องจากอาจจะติดภารกิจต้องเดินทางกลับก่อน และในงานเลี้ยง บัณฑิตกิตติมศักดิ์ส่วนใหญ่ก็นั่ง
แยกตัวออกไป ไม่ได้มีการพบปะกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยเท่าที่ควร ฉะนั้น มหาวิทยาลัยฯ  อาจจะเปลี่ยนเป็น
การเลี้ยงน้ำชาเลยหลังจากเสร็จงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เพ่ือเป็นการให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มี
โอกาสแสดงความยินดีเลย เพราะหากมาจัดงานเลี้ยงในช่วงค่ำ บัณฑิตกิตติมศักดิ์หลายรายก็ไม่ได้มาร่วมงานด้วย  

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ   

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 
5.  พิจารณาข้อเสนอโครงการ (Project Proposal) โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในมหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่อำเภอเมืองสงขลา 

 ความเป็นมา 
  ตามที่ มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้แต่งตั้งคณะทำงานเพ่ือศึกษา
“โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย” พื้นที่อำเภอเมืองสงขลา 
ซึ่งในปัจจุบัน พื้นที ่สงขลา มีการจัดการเรียนการสอน 5 คณะ ทำให้มีค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ย
ประมาณ 28.32 ล้านบาทต่อปี โดยมหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายและความต้องการที่จะลดค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าให้
ปรากฏเป็นรูปธรรม โดยการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ซ่ึงจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย
ด้านพลังงานไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ แหล่งสาธิตและศึกษาด้านพลังงานทดแทนจาก
แสงอาทิตย์ เป็นต้นแบบมหาวิทยาลัยสีเขียวด้านพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในโซนภาคใต้ตอนล่างฝั่ง
ตะวันออก ที่พร้อมขยายผลความรู้สู่หน่วยงานและชุมชนรวมทั้งเอกชนที่สนใจ 
  คณะทำงานได้ทำการศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ผลสรุปได้ว่า รูปแบบการลงทุนระบบผลิตไฟฟ้าด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์แบบ PV Grid-connected โดยมหาวิทยาลัยฯ เป็นผู้ลงทุนเอง ในวงเงินงบประมาณ 30 ล้านบาท 
ผลสรุปการวิเคราะห์โครงการในแง่ของผลตอบแทนโดยตรงภายหลังการดำเนินโครงการ มหาวิทยาลัยฯ จะมี
รายจ่ายค่าพลังงานไฟฟ้าลดลงประมาณ 7.02 ล้านบาทต่อปี หรือคิดเป็นค่าใช้จ่ายที ่ลดลงได้ 25% โดยมี
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ระยะเวลาคืนทุนประมาณ 4.8 ปี ข้อมูลประกอบการพิจารณาในส่วนของผลตอบแทนที่มหาวิทยาลัยฯ จะได้รับ
จากโครงการนี้ สรุปไว้ดังนี้ 

รายละเอียดการลงทุนและผลตอบแทนของโครงการ 
ค่าไฟฟ้ารวมของพื้นที่เมืองสงขลาปีงบประมาณ ๒๕๖๖  
(ค่าไฟพื้นที่สงขลาทั้งหมด ปี 66) 2๘.๓๒ ล้านบาท  
ขนาดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมศูนย์การเรียนรู้  900 kWp  
งบประมาณลงทุน  30 ล้านบาท  
งบประมาณลงทุนต่อวัตต์  33.33 บาท  
ประมาณการผลตอบแทนต่อปี  7.02 ล้านบาท  
ระยะเวลาคืนทุน (Payback period)  4.8  ปี  
หลังการติดตั้งระบบ มหาวิทยาลัยจะจ่ายค่าไฟฟ้าลดลงจากเดิมประมาณ 25% ต่อปี 

  ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการศึกษาข้อมูลและความเป็นไปได้ในการลงทุนการดำเนินการ
โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในรูปแบบ มหาวิทยาลัยฯ ลงทุนเอง โดยลงทุนในพ้ืนที่สงขลา นำร่องเป็น
พื้นที่แรก จำนวน 900 กิโลวัตต์ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ใช้ไฟฟ้ามากที่สุด โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดทำข้อเสนอ
โครงการ (Project Proposal) โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
พ้ืนที่อำเภอเมืองสงขลา จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณา  

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณา ดังนี้ 

  1. พิจารณาข้อเสนอโครงการ (Project Proposal) โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่อำเภอเมืองสงขลา  

  2. พิจารณาอนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัย เพ่ือดำเนินการโครงการ (Project 
Proposal) โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ้ืนที่อำเภอเมือง
สงขลา ในวงเงินงบประมาณ 30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน)  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 (16) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “ส่งเสริม สนับสนุน และแสวงหาวิธีการ เพ่ือพัฒนาความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย” 

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ   เพ่ือโปรดพิจารณา 

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

  1. เมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน 2566 ทราบว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้ง 5 วิทยาเขต ได้ลง
นามสัญญาโครงการให้บริการติดตั้ง Solar Rooftop กับการไฟฟ้านครหลวง ไม่ใช่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่ง
มหาวิทยาลัยฯ ควรจะลองสอบถามรายละเอียดในการดำเนินการจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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  2. เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ มีบริเวณพ้ืนที่ติดทะเล ฉะนั้นควรจะต้องพิจารณาในเรื่องอายุการใช้งาน
ให้ดี รวมทั้งจะต้องพิจารณาในเรื่องของ TOR  เรื่องการบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ ด้วย 
  3. เรื่องการบำรุงรักษา (maintenance)  ในช่วง 5 ปี ของการส่งมอบ ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ จะมีการ
จ้าง ให้อยู่ในการดูแลของบริษัทผู้รับผิดชอบในการติดตั้งทั้งหมด จ้างบริษัทที่เป็น Outsource ในการดูแล รวมทั้ง
จะมีการจ้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้ามาดูแลด้วย ซึ่งที่จริงแล้ว มหาวิทยาลัยฯ ก็มีคณะวิศวกรรมศาสตร์อยู่ จะให้
คณะวิศวกรรมศาสตร์ช่วยได้หรือไม่ เพ่ือจะได้เป็นการลดค่าใช้จ่าย และยังได้ประสบการณอี์กด้วย 
  4. เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ เป็นมหาวิทยาลัยทางด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะ การดำเนินการคงไม่ใช่
เป็นเพียงการติดตั้ง เพ่ือได้ผลประโยชน์ ได้ผลตอบแทนเพียงแค่นี้ เพราะการที่เป็นมหาวิทยาลัยฯ จะต้องเป็น
หน่วยงานที่ต้องมีการเรียนรู้ ศึกษา ทำวิจัย เพ่ือให้มหาวิทยาลัยฯ เป็นผู้นำที่สำคัญทางด้านการติดตั้งระบบ มีการ
วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งว่าอยู่ตรงไหน และการวิจัยควบคู่ไปกับโครงการนี้ด้วย  
  5. ตลาดในปัจจุบัน เรื่องของแผง จากเยอรมันจะดีที่สุด แต่ ณ ปัจจุบันนี้ จีนก็ไปได้เร็วมาก ซึ่ง
อย่างไรก็ตามแต่ ก็หนีของจีนไม่พ้น แต่ต้องรู้ว่าระหว่างจีนกับเยอรมัน มีความต่างกันอย่างไร ซึ่งในอดีต เมื่อเกิด
ฝนตกมากะทันหัน แผงแบบเก่าจะตัดเลยทั้งแผง รับไม่ได้ หรือว่าบังเอิญมีเงาของต้นไม้ มาบังเพียงนิดเดียว ทั้ง
แผงก็ตัด แต่ในปัจจุบัน จะ Shearing ตลอดเวลา ฉะนั้น อาจารย์ของมหาวิทยาลัยฯ จะต้องรู้ในเรื่องเหล่านี้ด้วย 
  6.  นอกจากจะต้องรู้เรื่องอุปกรณ์ทางไฟฟ้า อินเวอร์เตอร์แล้ว ยังต้องศึกษาถึงบริการหลังการขาย 
คือ (After Sales Service) ว่าจะบริการภายในกี่ปี มีการแจกประกันสูงสุดกี่ปี รวมทั้งควรดูเรื่องอายุการใช้งาน
ของแบตเตอรี่ด้วย ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ได้ประมาณ 5 ปี  ฉะนั้นหากเลยอายุการใช้งานของแบตเตอรี่แล้ว ทุกอย่าง
รวนหมด ฉะนั้นเวลาติดตั้งแล้ว การใช้แผงอาจจะลองใช้ยี่ห้ออ่ืนบ้างจากยี่ห้อเดิมที่ใช้อยู่ เพ่ือศึกษาดูประสิทธิภาพ
ตัวอินเวอร์เตอร์  
  7. ในเบื้องต้น มหาวิทยาลัยฯ ควรตั้งทีมงาน แล้วดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยตนเอง เรียนรู้เอง ทำเอง 
แล้วก็ต้องเสี่ยงเอง และการดำเนินการจะเป็นแบบราชการไม่ได้ ต้องทำเป็นแบบเอกชน ต้องยอมเสี่ยง ซึ่งด้วย
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ภายใน 4 ปี อาจจะมีรายได้เพ่ิมเยอะ สามารถคืนทุนได้เร็ว และในปัจจุบันราคาแผง รวมทั้ง
แบตเตอรี่ก็มีราคาถูกลง จะใช้ทั้งกลางวันทั้งกลางคืน ก็มีเครื่องวัดอยู่ตลอดเวลา ว่าใช้แสงเท่าไหร่ แบ่งเซอร์กิต 
อย่างไร พอได้มาแล้ว ก็แบ่งเป็นกลางวัน ซึ่งโดยทั่วไปจะเหลือ ก็เก็บในแบตเตอร์รี่ และควรตั้งเป็น Staff หรือเป็น 

Unit cell โดยเฉพาะ  เมื่อดำเนินการได้เป็นรูปธรรมแล้ว ก็ควรมีการศึกษาต่อไป และอย่าให้มีช่องว่าง ที่จะปล่อย
ให้พลังงานสูญเสียไป เก็บได้เท่าไหร่เก็บ อีกทั้งควรจะมองไปในอนาคต ในเรื่องของการประหยัด และที่เกิด
ประโยชน์เหนือสิ่งอื่นใด จะต้องได้เทคโนโลยีมาให้กับมหาวิทยาลัยฯ  
  8. สำหรับโครงการนี้ ไม่ว่าพ้ืนที่สงขลาจะลงทุนเองก็ดี แต่เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เป้าหมาย
ในเรื่องของการลดค่าใช้จ่าย แล้วก็กระบวนการเรียนรู้เป็นเป้าหมาย สำหรับตัวโครงการนั้น หากมหาวิทยาลัยฯ 
มั่นใจว่าจากการคำนวน มหาวิทยาลัยฯ สามารถผลิตได้ แล้วก็ประหยัดได้ ก็เรื่องที่น่าลงทุนอย่างยิ่ง โดยเฉพาะมี
ระยะเวลาคืนทุนภายใน 4.8 ปี ทั้งนี้ หากมองเรื่องนี้ในมุมมองในการอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือทำให้มี
ความมั่นใจว่าโครงการนี้สามารถเดินไปได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  จะพิจารณาในเรื่องของ Project 
Manager และ Project Owner ซึ่งเป็นส่วนสำคัญ เพราะถ้ามหาวิทยาลัย ฯ สามารถบอกได้ว่าคณะใดหรือใคร
เป็น Project Owner  และ ตัว Project Manager ทั้งโครงการนี้ ที่ชัดเจนไดก้็จะเป็นเรื่องดี 
  9. โครงการนี้ มีลักษณะเป็น Turnkey Project เพ่ือศึกษาเรียนรู้ องค์ความรู้ ในการถ่ายทอดเรื่องนี้
ในอนาคต กระบวนการตั้งแต่การสำรวจออกแบบ รวมทั้งการจัดหาติดตั้งอุปกรณ์  ควรตั้งคณะทำงานในการที่จะ
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เรียนรู้ควบคู่ไปกับบริษัทที่มาดำเนินการให้มหาวิทยาลัยฯ  ตั้งแต่การออกแบบ การสำรวจ การบำรุงรักษา
คณะกรรมการแต่ละเรื่อง มหาวิทยาลัยฯ ควรจะตั้งเป็นตัวตนขึ้นมาเพ่ือที่จะเรียนรู้ควบคู่กันไป น่าจะทำให้
โครงการนี้มีความชัดเจนมากข้ึน และยังสร้างความมั่นใจว่าประสบความสำเร็จแน่นอน ฉะนั้น เรื่องนี้ ไม่ควรรอถึง
จุดหนึ่ง แล้วจึงตั้งคณะกรรมการ ก็จะเกิดปัญหาต่อเนื่องของการที่มาดูแลแต่ละด้านว่าเค้าไม่ได้รับทราบตั้งแต่แรก
เลย ทั้งเรื่องการติดตามต่างๆ ก็ไม่รู้ว่าจะติดตามอย่างไร เพราะงั้นจึงจำเป็นต้องมีคณะกรรมการในแต่ละชุด แต่ละ
ด้าน ซึ่งควรตั้งขึ้นมาเลย แล้วก็ศึกษาโครงการไปพร้อมๆ กัน รับรู้ไปพร้อมๆ กัน จะได้ไม่เป็นปัญหา และหากเกิด
กรณีผิดพลาด จะได้ไม่มีการโยนความผิดพลาดไปให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ฉะนั้นมหาวิทยาลัยฯ จึงควรให้ความสำคัญ 
เรื่อง Project Owner คือใคร คณะใด  ส่วน Project Manager เป็นใครในการดำเนินการ  
  10. วาระนี้ควรนำเสนอเป็นวาระสืบเนื่อง ในคราวประชุมครั้งต่อๆ โดยให้ฝ่ายบริหารนำมารายงาน
ความก้าวหน้าในทุกครั้งของการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ชี้แจงท่ีประชุมฯ 
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ชี้แจงที่ประชุมฯ ว่า เรื่องนี้ได้มีการหารือมานาน
พอสมควรแล้ว  ณ วันนี้ควรจะดำเนินการได้แล้ว ทั้งนี้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ ได้เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ ที่จะ
ลงทุนเองในพ้ืนที่สงขลา ซึ่งเรื่องนี้มีองค์ประกอบหลายอย่าง แต่เมื่อคำนวณถึงจุดคุ้มทุนแล้ว พ้ืนที่สงขลา น่าจะ
ลงทุนเองดีกว่า เพราะว่าค่าไฟฟ้าของพื้นที่สงขลามากที่สุด แต่ประเด็นสำคัญก็คือถ้าให้การไฟฟ้าลงในสงขลา ต้อง
มีการประกันอาคาร ซึ่งพ้ืนที่สงขลา มีประกันอาคารเยอะเมื่อคิดเป็นตัวเลขออกมา ต้องเสียค่าประกันอาคารรายปี 
ซึ่งหากดำเนินการเองได้ ก็ไม่ต้องเสียค่าประกันอาคาร และตามหลักของกระทรวงการคลัง มหาวิทยาลัยฯ ไม่
สามารถที่จะทำในเรื่องของประกันอาคารได้อีก ยกเว้นเลี่ยงไปในลักษณะประกันอาคารที่จะมีความเสี่ยงเรื่อง
ครุภัณฑ์ ซึ่งอาคารที่วางไว้ทั้งหมด ก็จะเป็นอาคารที่มีมูลค่าค่อนข้างสูง หากคำนวนจุดคุ้มทุนตรงนี้แล้ว พ้ืนที่
สงขลาน่าจะลงทุนเอง แต่ก็เป็น Center หนึ่งที่มีห้องเรียนรู้ทุกอย่าง เป็นศูนย์ในการเรียนรู้เรื่องของโซล่าร์ใน
อนาคต ส่วนเฟสที่สอง ที่จะดำเนินการต่อไปในพ้ืนที่ตรังและนครศรีธรรมราช นั้น ถ้ามหาวิทยาลัยฯ ลงทุนเอง 
ค่อนข้างจะลำบากน่าจะให้การไฟฟ้าลงทุน แต่ว่าเรื่องของจุดคุ้มทุนอาจจะใช้ระยะเวลานานขึ้น แต่ก็ดีกว่าไม่
ดำเนินการอะไรเลย ส่วนในเรื่องของการบำรุงรักษา ทางทีมงานจะต้องไปปรับว่าอาจจะต้องทำควบคู่ไปกับใน
ระยะแรก แล้วหลังจากนั้นอาจจะต้องดำเนินการเอง ถ้าเกิดว่ามีห้องปฏิบัติการแล้ว  

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
  1. เห็นชอบข้อเสนอโครงการ (Project Proposal) โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่อำเภอเมืองสงขลา  

   2. อนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัย เพื่อดำเนินการโครงการ (Project 
Proposal) โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่อำเภอ
เมืองสงขลา ในวงเงินงบประมาณ 30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน)  

  3. มอบมหาวิทยาลัยฯ นำข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยฯ ไปพิจารณาดำเนินการ 
  4. รับรองมติที่ประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง 
6.1  พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตร
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้า (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลย ี

 ความเป็นมา 
  ตามที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ได้

จัดการเรียนการสอนหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้า (4ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ซึ่ง
หล ักส ูตรด ังกล ่าวได ้จ ัดทำขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ อุดมศึกษาแห่ งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดให้
สถาบันอุดมศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้หลักสูตรมีการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา ซึ่งกำหนดให้ทุกหลักสูตรมีการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิสาขา หรือ
สาขาวิชา และให้การดำเนินงานของหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดสู่เป้าหมายในการผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพ นั้น  

  ในการนี ้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มีความประสงค์ขอเปลี ่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้า (4ปี) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  
  - วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม จากเดิม ผู ้ช่วยศาสตราจารย์บุษราคัม  ทองเพชร  
เปลี่ยนเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสณา  บุญส่ง  เนื่องจาก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษราคัม  ทองเพชร  ลาออกจาก
ราชการ 
  การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการประจำคณะ ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 และผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที ่ 5 5-9/2566 เมื่อวันที่ 13 
พฤศจิกายน 2566 จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบต่อไป 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้า (4ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ดังเสนอ  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากำหนด” 

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
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  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    เห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้า (4ปี) (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2563) ดังเสนอ  และรับรองมติที่ประชุม 

6.2  พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 

 ความเป็นมา 
  ตามที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ซึ่ง
หล ักส ูตรด ังกล ่าวได ้จ ัดทำขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ อุดมศึกษาแห่ งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดให้
สถาบันอุดมศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้หลักสูตรมีการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา ซึ่งกำหนดให้ทุกหลักสูตรมีการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิสาขา หรือ
สาขาวิชา และให้การดำเนินงานของหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดสู่เป้าหมายในการผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพ นั้น  
  ในการนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2563) จากเดิม นายสิทธิศักดิ์  โรจชะยะ  เปลี่ยนเป็น  นายสันติพงษ์  คงแก้ว  เนื่องจาก นายสิทธิศักดิ์  
โรจชะยะ  ลาศึกษาต่อ  และขอสลับลำดับกับลำดับที่ 5  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระศักดิ์ ไชยชาญ เพ่ือเรียงลำดับ
ความสำคัญของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาทาง
วิศวกรรมศาสตร์ที่ตรงกว่า    
  การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการประจำคณะ ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 และผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที ่ 5 5-9/2566 เมื่อวันที่ 13 
พฤศจิกายน 2566 จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบต่อไป 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ดังเสนอ  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากำหนด” 



๒๗ 
 

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   เห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2563) ดังเสนอ  และรับรองมติที่ประชุม 

6.3  พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน  2 
หลักสูตร คณะเทคโนโลยีการจัดการ 

 1)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) 
 2)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566)   

 ความเป็นมา     
  ตามที่ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
2564) ซึ่งได้จัดทำข้ึนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ และ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๕ กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้หลักสูตรมีการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ซึ่ง กำหนดให้ทุก
หลักสูตรมีการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิสาขา หรือสาขาวิชา และให้การดำเนินงานของหลักสูตร
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดสู่เป้าหมาย ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ นั้น 
  ในการนี้ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้  
 1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
2564) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร จากเดิม  นายอดิศร  ขาวสังข์   
ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายงานขายและปฏิบัติการลูกค้าเขตภาคใต้ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)  
เปลี่ยนเป็น นายวรกิจ  ปานนุกูล  ตำแหน่ง วิศวกร ๘ สังกัด ส่วนบริหารการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ กลุ่มขาย
และปฏิบัติการลูกค้า ภายใต้ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)  เนื่องจาก  นายอดิศร  ขาวสังข์ เกษียณ
ก่อนกำหนด (Early Retirement) 
  2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566)  เปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร ดังนี้ 
   2.1  เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร  จากเดิม นาย
อมรเดช  อินทร์แก้ว  เปลี่ยนเป็น  นางสาวบุปผชาติ  แต่งเกลี้ยง  เนื่องจาก  นายอมรเดช  อินทร์แก้ว  ลาศึกษา
ต่อระดับปริญญาเอก 
  2.2  ราย นางสาวบุปผชาติ  แต่งเกลี้ยง  จากเดิม  อาจารย์ประจำหลักสูตร  เปลี่ยนเป็น 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร   
  การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการประจำคณะ ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ในคราวประชุมครั้งที่ 8/๒๕66 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน ๒๕66 และผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภา



๒๘ 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 55–9/2566 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน  
2566 จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร 
จำนวน 2 หลักสูตร ดังเสนอ  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากำหนด” 

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   เห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร 

  1)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล (ต่อเนื่อง)  
        (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) 
  2)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566)   
  และรับรองมติที่ประชุม 

6.4  พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
ประมง 

ความเป็นมา     
  ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

วิทยาเขตตรัง ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2565) ซึ่งได้จัดทำข้ึนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษามีการพัฒนา
หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้หลักสูตรมีการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ซึ่ง
กำหนดให้ทุกหลักสูตรมีการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิสาขา หรือสาขาวิชา และให้การดำเนินงาน
ของหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดสู่เป้าหมาย ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ นั้น 

  ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู ้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) จากเดิม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัชชา  ชูเสียงแจ้ว  เปลี่ยนเป็น  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ปรีดา  ภูมี  เนื่องจาก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัชชา  ชูเสียงแจ้ว เตรียมย้ายไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ
อาจารย์ประจำหลักสูตรอื่น  



๒๙ 
 

  การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการประจำคณะ ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 และผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที ่ 5 5-9/2566 เมื่อวันที่ 13 
พฤศจิกายน 2566 จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบต่อไป 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากำหนด” 

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   เห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2565) ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม 

6.5  พิจารณาให้ความเห็นชอบแก้ไขมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 221-
14/2565 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 วาระที่ 6.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี      
อุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะวิศวกรรมศาสตร์  

 ความเป็นมา 
 ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เสนอวาระการประชุมต่อสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 221-14/2565 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565  วาระที่ 
6.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตร
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้เสนอสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดม 
ศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย ผ่านระบบ
พิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) 

 ในการนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะให้ตรวจสอบข้อมูลในมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยดังกล่าว เนื่องจากระบุชื่อ
หลักสูตรว่า “หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)” ซึ่ง
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จากการตรวจสอบพบว่าชื่อหลักสูตรที่ถูกต้อง คือ หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ 
(ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
 มหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือขอแก้ไขข้อความในมติสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 221-14/2565 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 
วาระที่ 6.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร  
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ) คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ตามข้อสังเกตของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมดังนี้ 

 จากเดิม  
 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  

 เปลี่ยนเป็น 
 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
 ทั้งนี้ การขอแก้ไขข้อความในมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 
221-14/2565 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 วาระที่ 6.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี   
อุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 และผ่าน
การพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ ในคราวประชุม
ครั้งที่ 55-9/2566 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบแก้ไขมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุม
ครั้งที่ 221-14/2565 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 วาระที่ 6.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังเสนอ 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากำหนด”      

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
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 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   เห็นชอบแก้ไขมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 221 -14/2565 เม่ือวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 วาระที่ 6.1 
พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตร
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม  

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
7.1  พิจารณารายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 (รอบ 12 เดือน : 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566) 

 ความเป็นมา 
 ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้กำหนดตัวชี้วัดในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางในการดำเนินงานตาม
พันธกิจทั้ง 4 ด้าน และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย พร้อมทั้งกำหนดค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด สำหรับเป็น
ตัวบ่งชี ้ผลสำเร็จของงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 ไว้จำนวน 18 ตัวชี ้ว ัด นั ้น ซึ ่งขณะนี ้ได้สิ ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แล้ว เพื ่อแสดงให้เห็นผลการปฏิบัต ิงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256 6 
มหาวิทยาลัยฯ ได้กำกับติดตามและรวมรวมผลการดำเนินงานเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
เพ่ือโปรดพิจารณา 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณารายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕66 (รอบ 12 เดือน : 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566) ซึ่งมีผลการดำเนินงาน
ทีบ่รรลุเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 44.44  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(4) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย” 

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณา 

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

  1. เมื่อมองภาพองค์กร แล้วผลงานที่บรรลุเป้าหมาย คิดเป็นเพียงร้อยละ 44.44 สิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่อง
การบริหารจัดการ ตัวที่จะขับเคลื่อนองค์กรที่สำคัญที่สุดคือวิธีการบริหารจัดการ ฉะนั้นมหาวิทยาลัยฯ ควรหา
แนวทางไม่ใหผ้ลงานออกมาเป็นเช่นนี้ เพราะว่าถ้าข้อมูลออกไปสู่ภายนอก ตัวเลขเพียงแค่นี้ดูไม่ค่อยเหมาะสมเท่าใด 
  2. ปัญหาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ควรจะมีการหารือกันเป็นการภายใน สื่อสารกันให้ชัดว่ามีปัญหา
อย่างไร จะแก้อย่างไร เพราะว่าสิ่งนี้เป็นกระบวนการที่จะช่วยทำให้คนใน มทร.ศรีวิชัย เกิดความรู้สึกว่านี่คือเรื่อง
ของทุกคน ไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่ง เป็นเรื่องของ RUTS  
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  3. นายชยานนท์  กฤตยาเชวง  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  คณะกรรมการกำกับ 
ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ระยะปานกลาง 5 ปี  
(พ.ศ. 2566-2570) กล่าวว่าในที่ประชุมของ คณะกรรมการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานฯ ได้มีการหารือกัน 
ในเรื่องของการวัดผล และเรื่องตัวชี้วัดต่างๆ ซึ่งยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ด้านของมหาวิทยาลัยฯ ตอนนี้เข้าสู่ช่วงที่ 2 คือ
ช่วงที่ 5-10 ปีหลัง โดยในช่วง 5 ปีแรก หากเป็นบุคคลภายนอกก็อาจจะมีข้อสงสัยเยอะแยะกับผลการประเมิน 
ดังนั้นเมื่อเข้าสู่ช่วง 5 ปีสุดท้าย จากมุมมองของคณะกรรมการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะ
ในเรื่องของตัวชี้วัดต่างๆ ค่อนข้างเยอะ ส่วนตัวยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ด้าน ก็มีความครอบคลุม ในส่วนตัวกลยุทธ์ในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ บางกลยุทธ์อาจจะต้องเขียนให้ชัดเจนขึ้น เพราะเมื่อเขียนไม่ชัดเจน ทำให้มาตรการในแต่ละมาตรการที่
ออกมาภายใต้กลยุทธ์หลักก็ไม่ชัดเจนด้วย หรือออกมาแล้วกลายเป็นไปกำหนดตัวชี้วัดอีกแบบหนึ่ง ซึ่งไม่ได้สะท้อน 
ฉะนั้น หากเป็นไปได้ ในช่วง 5 ปีสุดท้าย ตัวกลยุทธ์ยังใช้ได้อยู่ มาตรการจะต้องเขียนให้ชัด แล้วก็เป็นมาตรการที่
เขียนแล้ว จะต้องไปสนับสนุนกับกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ให้ได้ มิเช่นนั้นตัวชี้วัดต่างๆ ที่ออกมาก็จะเหมือนเดิม และ
บางตัวก็จะไม่ได้สะท้อนเลย มหาวิทยาลัยฯ จึงควรพิจารณาตัวมาตรการต่างๆ ภายใต้แผนกลยุทธ์ ภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์ ว่าจะต้องเขียนอย่างไร และจะต้องปรับปรุงตัวชี้วัดให้สอดคล้องเพ่ือให้วัดผลลัพธ์ และสะท้อนถึงผลงาน
ของมหาวิทยาลัยได้จริงๆ  
  4. ตัวชี้วัดที่ตั้งไว้ ส่วนมากมหาวิทยาลัยฯ ก็ตั้งกันเอง แล้วก็วัดกันเองว่าสามารถดำเนินการได้ตาม
เป้าหรือเปล่า แต่ถ้าหากมหาวิทยาลัยฯ ต้องการเห็นตัวตนที่มากขึ้น ก็น่าจะเทียบเคียงกับที่ อ่ืนหรือกับของ
ต่างประเทศ หรืออย่างน้อยจะเทียบกันระหว่างพ้ืนที่ ระหว่างวิทยาเขต หรือถ้าเป็นไปได้ อาจจะเทียบกับ มทร . 
ด้วยกันซัก 2-3 แห่ง ในแต่ละ KPI ว่ามีการใช้เหมือนกันหรือไม่  
  5. ในการรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 ตัวชี้วัดของ
มหาวิทยาลัยฯ  ที่รายงาน ผลออกมาดีหมด แต่เมื่อมาเปรียบเทียบกับรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนการ
ปฏิบัติงานฯ กลับไม่สอดคล้องกัน ซึ่งทางด้านการศึกษาจะมาเป็นผลลัพธ์ (outcome) ตรงนี้ ฉะนั้นทั้ง 2 ส่วนนี้ควร
จะสอดคล้องกัน และในการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยฯ เจอจุดอ่อนตรงไหน จุดแข็งตรงไหน แล้วจะ Improve 
อย่างไร นอกจากไปเปลี่ยนตัวเลขใหม่ ตัวชี้วัดใหม่ เพ่ือให้ถึงเป้าหมาย ฉะนั้นรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ได้
นำเสนอนี้ เพ่ือให้มหาวิทยาลัยฯ รู้ตัวตนว่ายังดำเนินการไม่ได้ตามเป้า ยังทำไม่ได้สมบูรณ์แบบตามที่ควรจะเป็น แต่
อย่างไรก็ตามเพ่ือให้มคีวามสมบูรณ์แบบมากข้ึน มหาวิทยาลัยฯ อาจจะต้องเทียบกับพวก World Rankings  
  6. ในปีงบประมาณหน้า ผลการดำเนินงานตัวชี้วัด ควรจะดีข้ึนกว่าเดิม และบรรลุเป้าหมายเพราะผล
การดำเนินงานภาพรวมเพียงร้อยละ 44.44 ยังน้อยไป โดยควรจะเกินร้อยละ 50 และอีกประการในเรื่องของ
บัณฑิตนักปฏิบัติ ที่ต้ังเป้าหมายไว้ร้อยละ 35 แต่ที่ผ่านมา ที่จริงควรจะมากกว่าร้อยละ 35  เพราะนี่มันเป็นเรื่องที่
สำคัญของมหาวิทยาลัยฯ  

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
  1.  เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้ วัดตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕66 (รอบ 12 เดือน : 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566) ดังเสนอ 
  2. มอบมหาวิทยาลัยฯ นำข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยฯ ไปปรับปรุงการดำเนินงานต่อไป 
  3. รับรองมติที่ประชุม 
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7.2  พิจารณาอนุมัติร่างแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256 7 
(งบประมาณแผ่นดินไปพลางก่อน) 

 ความเป็นมา 
  ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยทุกหน่วยงาน ได้ร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพ่ือขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระยะยาว 20 ปี (พ.ศ.2561 -2580) และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระยะปานกลาง 5 ปี (พ.ศ.2566 -2570) ไปสู่การปฏิบัติ และเป็น
แนวทางในการดำเนินงานตามพันธกิจทั้ง ๔ ด้านของมหาวิทยาลัย ได้แก่ 

 พันธกิจ 1 :   ผลิตกำลังคนเฉพาะทางท่ีมีคุณภาพ ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 
 พันธกิจ 2 :  สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สู่การนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมหรือสร้าง 
                             มูลค่าเชิงพาณิชย์   

พันธกิจ 3 :   ให้บริการวิชาการแก่สังคมด้วยนวัตกรรมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  
  พันธกิจ 4 :   สืบทอดศิลปวัฒนธรรมบนแนวทางวัฒนธรรมสร้างสรรค์ 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติร่างแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2567 (งบประมาณแผ่นดินไปพลางก่อน)  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “วางนโยบาย และอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การส่งเสริม
วิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ ทำการสอน ทำการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ให้บริการทางวิชาการใน ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม”      

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 1. การขับเคลื่อนเรื่องของดิจิทัล  มหาวิทยาลัยฯ ควรจะมีส่วนร่วมกับบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศ
ไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทมหาชน เป็นองค์กรของภาครัฐ ให้บริการเรื่องดิจิทัลค่อนข้างที่จะดีในการที่จะ
เขียนโปรแกรมต่างๆ ซึ่งหากมหาวิทยาลัยฯ เป็นสมาชิกอยู่แล้ว เรื่องที่น่าสนใจ ตัวอย่างเช่น การขอ Transcript ใน 
กรณีที่นิสิตหรือภาคเอกชนรับพนักงาน แล้วต้องการดู  Transcript บริษัทสามารถเรียกดูได้ไม่เกิน 1 นาที ซึ่งเป็น
เรื่องท่ีมหาวิทยาลัยฯ น่าจะศึกษา จะทำให้การขับเคลื่อนเรื่องนี้ได้เร็วขึ้น  
 2. เรื่องงบประมาณ เป็นเรื่องใหญ่มากในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งเท่าที่ดูตัวเลข ในปีนี้ได้งบ 
มา 848 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าปีที่แล้ว  โดยเมื่อย้อนไปดูตั้งแต่ปี 2560  มหาวิทยาลัยฯ เคยได้สูงสุดในปี 2560 
ประมาณ 1,200 ล้านบาท ซึ่งตัวเลขก็ลดลงเรื่อยๆ จนปัจจุบันเหลือเพียง 848 ล้านบาท ซี่งที่ได้เพ่ิมขึ้นเพราะงบ
ผูกพันซ่อมอาคาร โดยหากคำนวณแล้วลดลงมาประมาณร้อยละ 30 และมีแนวโน้มจะลดลงไปเรื่อยๆ  โอกาสที่
งบประมาณจะเพ่ิมขึ้นคงยากในปัจจุบัน น่าจะลำบากที่จะเกิน 800 กว่าล้าน ซึ่งจำนวนเงินเท่านี้ มีค่าใช้จ่ายโดยมี
รายจ่ายหลักสำคัญเลยก็คืองบบุคลากร เบ็ดเสร็จประมาณ 663 ล้าน คิดเป็นร้อยละ 75 ส่วนอีกร้อยละ 25
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กระจายไป 3 หมวด ดังนั้น ถ้ามองไปข้างหน้าอีก ค่อนข้างน่ากังวล เพราะงบประมาณยิ่งลดลง และกลายเป็นงบ
บุคลากรไปถึงร้อยละ 90 จะเหลือแค่ร้อยละ 10  ส่วนงบรายได้ รายได้จากค่าเทอมนักศึกษา มหาวิทยาลัยฯ ได้รับ
เบ็ดเสร็จประมาณ 459 ล้านบาท เท่าที่ดูค่าใช้จ่ายในหมวดอ่ืนๆ  ก็เป็นงบประมาณแบบสมดุลก็คือได้มาเท่าไหร่ก็
ใช้เท่านั้น ฉะนั้น เรื่องนี้มหาวิทยาลัยฯ ผู้บริหารควรจะชี้แจงให้บุคลากรได้รับทราบ เพ่ือจะได้ ช่วยกัน เพราะงบ
แผ่นดินไมม่ีความหวังที่จะเพ่ิมข้ึน แต่งบรายได้จะทำอย่างไร ที่จะให้มีเหลือ  
 3. ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕66 (รอบ 12 เดือน : 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566) ซึ่งมีผลการดำเนินงาน 
ร้อยละ 44.44 แต่ในการรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 ตัวชี้วัดของ
มหาวิทยาลัยฯ  ที่รายงาน ผลออกมาดีหมด ทั้งนี้ในปี 2567 ที่จะมาถึง มหาวิทยาลัยฯ ควรเน้นเรื่องของการ 
Monitor เรื่องของการ construction โดยควรเพ่ิมเรื่องเหล่านี้ให้มากขึ้นเพ่ือเป็นการลดความเสี่ยง (Risk) ให้น้อยลง  
 4. งบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ มีแนวโน้มลดลง เป็นเรื่องที่ถูกต้อง พราะเหตุการณ์
บ้านเมืองเปลี่ยนแปลง การใช้หลักประสานงาน การใช้งบประมาณจากหน่วยงาน เช่นงบประมาณจากกลุ่มจังหวัด 
ยุทธศาสตร์จังหวัด ซึ่งเป็นงบกลุ่มจังหวัดที่จัดขึ้นทุกปี รัฐบาลวางไว้ให้จังหวัดต่างๆ ซึ่งก็เป็นหน้าที่ของวิทยาเขตใน
การนำเสนอโครงการเพ่ือให้ได้งบมา โดยอาจจะต้องประสานงานงานกับหอการค้าบ้าง เพราะหากจะได้รับตาม
ช่องทาง ค่อนข้างยาก แต่การมีหน่วยงานต่างๆ กระทรวงต่างๆ งบประมาณก็จะมีตลอด  
 5. เรื่องที่งบประมาณลดลง  เมื่อมหาวิทยาลัยฯ มีการปรับองค์กรเสร็จแล้ว จึงค่อยหาจุดเด่นของ
มหาวิทยาลัยฯ สร้างความโดดเด่น และต้องหาตัวบุคคลของมหาวิทยาลัยที่โดดเด่น ว่าแต่ละคณะมีใครบ้าง เพราะ
ถ้าไม่มีจุดเด่น แล้วมหาวิทยาลัยฯ จะหารายได้จากไหน ก็ไม่มีทาง ก็ต้องสร้างแบรนด์ (Branding) ก่อน พอหลังจาก
นั้นจึงหาจุดเด่น และสร้างจุดเด่นขึ้นมาให้ได้ สนับสนุนการตั้ง Unit cell ร่วมกับภาคเอกชนให้ได้ เพื่อสร้าง Upskill 
ตามองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง แต่ว่ามหาวิทยาลัยฯ ต้องเด่นก่อนถึงจะไปได้ และควรประสานกับบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ของมหาวิทยาลัยฯ หรือจากบุคคลภายนอก เพ่ือเป็นโอกาสให้มหาวิทยาลัยฯ จะได้เชื่อมโยงกับภาคเอกชน แต่เมื่อ
เห็นเป้าหมายแล้วนะ  เริ่มมี Connection แล้ว ต้องมองลึกลงไปว่ามีบริษัทอะไรที่จะมาช่วยมหาวิทยาลัยฯ ให้เป็น 

Network ที่แข็งแกร่ง  จากนั้นจึงค่อยหาคนข้างนอกมาประเมินว่ามหาวิทยาลัยฯ มีการ improve แล้วหรือยัง ดีขึ้น
หรือไม่ อยู่ที่ตรงไหนในระดับสากล เพราะฉะนั้น External Audit จึงจำเป็นอย่างมาก ในการปรับปรุงในเชิงคุณภาพ
ให้ดีขึ้น ซึ่งทุกข้อข้างต้น เป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยฯ ต้องรีบดำเนินการทันที 
 6. มหาวิทยาลัยฯ ควรสร้างความตระหนักให้บุคลากร เพ่ือให้ออกจาก Comfort Zone ให้ได้ ซึ่ง
บุคลากรอาจจะไม่ทราบ ไม่ได้ตระหนัก เพราะเข้าใจว่าเป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัยฯ ที่จะต้องจัดเตรียมงบประมาณให้ 
 7. ในยุคของการเปลี่ยนแปลง วิธีคิด วิธีทำ ต้องไปในแนวใหม่  อย่างเรื่องแลนด์บริดจ์ และในยุค
ปัจจุบันนี้ หากจะดำเนินการทำอะไร ต้องลงในโซเชียล ก็จะมีคนเข้ามาช่วยคิด ช่วยทำ และที่สำคัญมหาวิทยาลัยฯ 
จำเป็นต้องมีพันธมิตร หากมีการวางโครงสร้างที่เหมาะสมแล้ว และบริบทของคณาจารย์ ก็พอรู้ศักยภาพอยู่ 
นักศึกษาตอบสนองกับภาคอุตสาหกรรมได้จริงหรือไม่  มีเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ หรือไม่ ซึ่งทุกวันนี้ถ้า
ตอบสนองได้ ก็จะมีลูกค้าเต็มไปหมด และทรัพยากรที่มหาวิทยาลัยฯ มีอยู่  สามารถสร้างผลประโยชน์หรือรายได้ 
เช่นเรื่องของการติดตั้งโซล่าร์เซลล์ที่ดำเนินการเอง มาเป็นจุดเด่น เป็นการให้นักศึกษาได้รับรายได้ด้วย อาจจะตั้ง
เป็น Unit cell หรือบริษัท และดึงคนเข้ามาร่วมในทีม มีการบริหารจัดการ และก็รับผลประโยชน์ ซึ่งโมเดลนี้ มทร.
ศรีวิชัย น่าจะดำเนินการได้ ซึ่งบริษัท ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ดำเนินการไปได้ดีมาก ซึ่งอันนี้เป็นแนวคิดแนวใหม่
ที่น่าสนใจ ซึ่งในอดีตไม่เคยมีแนวคิดแบบนี้ เพราะว่าเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ แค่ผลิตบัณฑิตก็พอแล้ว  



๓๕ 
 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   อนุมัติร่างแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบประมาณแผ่นดินไปพลางก่อน) ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม 

7.3  พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริการทางวิชาการ
ที่ก่อให้เกิดรายได้ พ.ศ. .... 

 ความเป็นมา 
  ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เห็นสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริการทางวิชาการท่ีก่อให้เกิดรายได้ พ.ศ. 2563 เพื่อให้การบริหารจัดการด้านการ
บริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัย เพื่อบริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อสร้างความเข้มแข็งและชี้นำสังคมอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน นั้น 

  ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการจัดทำร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ว่าด้วยการบริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ พ.ศ. .... โดยได้ผ่านการพิจารณาจากที ่ประชุมผู ้บริหาร
มหาวิทยาลัยฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 8/๒๕๖6 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม ๒๕๖6 และผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการด้านกฎหมาย ในคราวประชุมครั้งที่ 7/๒๕๖6 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม ๒๕๖6 จึงเห็นสมควรเสนอ
ต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาต่อไป  

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่า ด้วยการ
บริการทางวิชาการท่ีก่อให้เกิดรายได้ พ.ศ. ....  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(2) และ (12) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี       
ราชมงคล พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “(2) วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย และอาจ
มอบให้ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศสำหรับส่วนราชการนั้น เป็น
เรื่องๆ ไปก็ได้” และ “(12) วางระเบียบและออกข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
และการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัย”     

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ   เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ให้ปรับแก้ร่างระเบียบฯ ดังนี้ 
 - คำนิยามของ หัวหน้าโครงการ ซึ่งมีการตั้งข้อสังเกตว่าลูกจ้างชั่วคราว นั้น มาเป็นหัวหน้าโครงการ
ได้หรือไม ่ให้ปรับแก้ 
 
 



๓๖ 
 

   จาก   “หัวหน้าโครงการ” หมายความว่าบุคลากรที่หัวหน้าหน่วยงานให้รับผิดชอบโครงการกรณีมี
ความจำเป็นที่มอบหมายให้ลูกจ้างชั่วคราวเป็นหัวหน้าโครงการให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าหน่วยงาน    

   เป็น “หัวหน้าโครงการ” หมายความว่าบุคลากรที่หัวหน้าหน่วยงานให้รับผิดชอบโครงการกรณีมี
ความจำเป็นที่มอบหมายให้ลูกจ้างชั่วคราวเป็นหัวหน้าโครงการขนาดเล็กให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าหน่วยงาน   

 -  เพ่ิมในข้อ 5  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้และมีอำนาจในการออกประกาศเพ่ือการ
ดำเนินการตามระเบียบนี้  กรณีมีปัญหาในการตีความหรือปัญหาการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย 
และให้คำวินิจฉัยของอธิการบดีถือเป็นที่สุด  โดยในประกาศให้อธิบายคำจำกัดความของคำว่า โครงการขนาดเล็ก 
จำนวนเงินไม่เกินก่ีบาท ใช้ระยะเวลาในการดำเนินโครงการไม่เกินเท่าใด  

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย     
  1. เห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริการทางวิชาการที่

ก่อให้เกิดรายได้ พ.ศ. .... ดังเสนอ 
  2. มอบมหาวิทยาลัยฯ ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยฯ ให้เรียบร้อย 
  3. รับรองมติที่ประชุม 

7.4  พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสรรหานายก
สภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ....  

 ความเป็นมา 
 ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   
ราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2551 เพ่ือกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นั้น 
 ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ เห็นสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2564 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 และ
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง คุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่เหมาะสมเป็นคณะกรรมการสรร
หาผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาและกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ประกาศ ณ 
วันที่ 31 ตุลาคม 2566 โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการจัดทำร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. .... โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการด้านกฎหมาย ใน
คราวประชุมครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาต่อไป 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการ
สรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ....  



๓๗ 
 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 
2548  ซึ่งบัญญัติว่า “วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วนราชการใดใน
มหาวิทยาลัยเป็นผู้วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศสำหรับส่วนราชการนั้นเป็นเรื่องๆ ไปก็ได้” 

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   ถอนวาระดังกล่าว   

7.5  พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสรรหา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ....   

 ความเป็นมา 
 ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย ว่าด้วยการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2556 เพ่ือกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นั้น 
 ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ เห็นสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ว่าด้วยการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลใน
สถาบันอุดมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2564 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) ประกาศ ณ วันที่ 10 
พฤศจิกายน 2565 และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง คุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่เหมาะสม
เป็นคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาและกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา
ผู ้ทรงคุณวุฒ ิ ประกาศ ณ วันที ่ 31 ตุลาคม 2566  โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการจัดทำร่างข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. .... โดยได้
ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการด้านกฎหมาย ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที ่ 9 พฤศจิกายน 
2566 จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาต่อไป    

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  

ราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการ
สรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ....   

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 
2548  ซึ่งบัญญัติว่า “วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วนราชการใดใน
มหาวิทยาลัยเป็นผู้วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศสำหรับส่วนราชการนั้นเป็นเรื่องๆ ไปก็ได้” 

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   ถอนวาระดังกล่าว 

 



๓๘ 
 

7.6  พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับ
สมัครนักศึกษาพิการเข้ารับการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567  

 ความเป็นมา 
  ตามที ่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กำหนดให้
สถาบันอุดมศึกษาที่มีความประสงค์รับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาต่อ ให้ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ เรื ่อง กำหนดหลักเกณฑ์ อัตรา และรายการที่ให้การอุดหนุนทาง
การศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา ฉบับลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เพื่อขอรับเงินอุดหนุนทางการ
ศึกษาสำหรับคนพิการ โดยให้สภาสถาบันอุดมศึกษาออกข้อกำหนด นโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการรับนักศึกษา
พิการเข้าศึกษาต่อในสัดส่วนหรือจำนวนที่เหมาะสมเพ่ือประกาศใช้ในแต่ละปีการศึกษา นั้น    
  ในการนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ดำเนินการจัดทำร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการรับสมัครนักศึกษาพิการเข้ารับการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 256 7 
โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการด้านกฎหมาย ในคราวประชุมครั้งที่ 8/๒๕๖6 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 
๒๕๖6 จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาต่อไป 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์ 
และวิธีการรับสมัครนักศึกษาพิการเข้ารับการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วนราชการ
ใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศสำหรับส่วนราชการนั้นเป็นเรื่องๆ ไปก็ได้”  และ
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ อัตรา และรายการที่ให้
การอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา ฉบับลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560      

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    เห็นชอบร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการรับสมัครนักศึกษาพิการเข้ารับการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปี
การศึกษา 2567  ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม 

7.7  พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 
จำนวน 2 ราย 

 ความเป็นมา 
  ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้

รวบรวมรายนามผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕66 จำนวน 
2 ราย โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 



๓๙ 
 

2 ตุลาคม 2566 ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ในคราว
ประชุมครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 6  พฤศจิกายน 2566 และผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที ่ 55 -9/2566 เมื ่อวันที ่ 13 
พฤศจิกายน 2566 จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือพิจารณาอนุมัตติ่อไป 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
ศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปี
การศึกษา 2566 จำนวน 2 ราย โดยวันที่สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคือวันที่ได้รับการอนุมัติจากคณะ
กรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(7)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 
2548  ซึ่งบัญญัติว่า “อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และ
ประกาศนียบัตร”     

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ   เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   อนุมัติให้ปริญญาผู้สำเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 2 ราย โดยวันที่สำเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาคือวันที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม 

7.8  พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรใหม่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์
และนวัตกรรมดิจิทัล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2567) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 ความเป็นมา  
   ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๒๓-๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ 

๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ ได้มีมติเห็นชอบเอกสารแนวคิดหลักในการจัดทำหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และนวัตกรรมดิจิทัล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ....) นั้น ในการนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้
ดำเนินการพัฒนาและจัดทำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และนวัตกรรม
ดิจิทัล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2567) โดยจัดทำให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ และเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๕ และได้คำนึงความสำคัญของปัญญาประดิษฐ์และนวัตกรรม ซึ่ง
กำลังมีบทบาทหลักในการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของโลกภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ และมีแนวโน้มความต้องการ
อุตสาหกรรมแห่งอนาคตและตลาดแรงงานที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งระดับชาติและนานาชาติ อีกทั้งยังเป็นศาสตร์
ที่สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ แผนความเป็นเลิศของ
มหาวิทยาลัย และยุทธศาสตร์ของการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) และมุ่งเน้นการสร้างบัณฑิต
ที่มีความชำนาญด้านปัญญาประดิษฐ์และนวัตกรรมดิจิทัล เพ่ือตอบรับกับการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัย
นวัตกรรมต่อไป โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจำคณะ ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตร และผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 8/
๒๕66 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน ๒๕66 ซึ่งที่ประชุมมีมติให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของสภา
วิชาการฯ    



๔๐ 
 

  บัดนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และนวัตกรรมดิจิทัล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2567) ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการฯ 
เรียบร้อยแล้ว และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้าน
วิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 55–9/2566 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน  2566 จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรใหม่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
ปัญญาประดิษฐ์และนวัตกรรมดิจิทัล (หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2567)  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากำหนด”      

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

   มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    เห็นชอบหลักสูตรใหม่ หลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และนวัตกรรมดิจิทัล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2567) ดังเสนอ 
และรับรองมติที่ประชุม 

7.9  พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและพัฒนาธุรกิจ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567) วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

 ความเป็นมา  
  ตามท่ี วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและพัฒนาธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2567)  ซึ่งปรับปรุงจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
2562) โดยได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕  และเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและบรรลุเป้าหมายด้านความรู้ ทักษะ จริยธรรม 
และลักษณะบุคคล โดยคำนึงถึงคุณภาพบัณฑิต ประสิทธิภาพการผลิตบัณฑิต ความเสมอภาคทางการศึกษา และการ
ปรับตัวของการผลิตบัณฑิตเข้าสู่ความต้องการของตลาดแรงงานที่เหมาะสม จากผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก
ในการพัฒนาหลักสูตรจึงจำเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพ และสามารถปรับเปลี ่ยนได้ตาม
วิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางธุรกิจไปในทางที่ดีขึ้น และเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ทั้งทางด้าน
ทฤษฎีและปฏิบัติที่ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โครงสร้างของหลักสูตร แผนการศึกษา และคำอธิบาย
รายวิชา ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจำคณะ ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตร ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 8/๒๕66 
เมื ่อวันที ่ 6 พฤศจิกายน ๒๕66 ซึ ่งที ่ประชุมมีมติให้ว ิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที ่ยวปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะของสภาวิชาการฯ 



๔๑ 
 

  บัดนี้ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการและพัฒนาธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567) ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการฯ 
เรียบร้อยแล้ว และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้าน
วิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 55–9/2566 เมื่อวันที่ 13  พฤศจิกายน  2566 จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและ
พัฒนาธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567)  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากำหนด” 

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

   มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย     เห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและพัฒนาธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567) ดังเสนอ และ
รับรองมติที่ประชุม 

7.10  พิจารณาให้ความเห็นชอบขอปิดหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
นานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) แบบมีเงื่อนไข วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว  

 ความเป็นมา 
  ตามท่ี วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2562)  ซึ่งตลอดการจัดการศึกษาที่ผ่านมา หลักสูตรมีจำนวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนรับนักศึกษา โดย
เริ่มรับนักศึกษาเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีแผนรับนักศึกษาตามหลักสูตรทั้งสิ้นจำนวน ๓๐ คน แต่
จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนมีจำนวนทั้งสิ้น ๑๒ คน ซึ่งไม่เป็นไปตามแผนรับและมีแนวโน้มลดลงตลอดมา ส่งผล
ให้การบริหารจัดการไม่คุ้มทุน และปัจจุบันยังคงมีนักศึกษาคงเหลือจำนวน ๑๖ คน  ด้วยเหตุผลดังกล่าว วิทยาลัยฯ 
จึงขอปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
แบบมีเงื่อนไข โดยจะต้องจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาคงเหลือจำนวน ๑๖ คน จนสำเร็จการศึกษา  
  การขอปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ  (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562) ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจำคณะ ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 และ
ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 
55-9/2566 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ  มีมติให้ขอความคิดเห็นจากสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยอีกครั้ง  



๔๒ 
 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบขอปิดหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ดังเสนอ 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากำหนด”      

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

   มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    เห็นชอบปิดหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ดังเสนอ และรับรอง
มติที่ประชุม 

7.11  พิจารณาร่างแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  

 ความเป็นมา 
  ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระยะปานกลาง 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ภายใต้ความสอดคล้องของกรอบยุทธศาสตร์
ชาติ แผนแม่บท แผนปฏิรูปประเทศ แผนและนโยบายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในระดับประเทศ และเป็นกลไกในการ
ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะยาว 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม โดยมหาวิทยาลัยฯ กำหนดกรอบทิศทางการพัฒนาไว้ 4 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านการจัดการศึกษา  2) ด้านการ
สร้างผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 3) ด้าน
การบริหารจัดการองค์กร  4) ด้านการสร้างความโดดเด่นเพื่อพลิกโฉมมหาวิทยาลัยสู่การเปลี่ยนแปลง นั้น 
  โดยขณะนี้ กองนโยบายและแผน ได้จัดทำร่างแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 
ที่มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 
2561-2580) และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระยะปานกลาง 5 ปี (พ.ศ. 
2566-2570) เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเนื้อหาของแผนฯ ประกอบด้วย ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ค่านิยมหลัก วัฒนธรรมองค์กร อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์เชิงพ้ืนที่ เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย 
ยุทธศาสตร์ แพลตฟอร์ม กลยุทธ์ มาตรการ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบโครงการ โดย
แผนงาน/โครงการ ที่บรรจุในแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นแผนงาน/โครงการ ที่
สนับสนุนและผลักดันให้แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยบรรลุวัตถุประสงค์ในทุกมิติ 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาร่างแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  



๔๓ 
 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “วางนโยบาย และอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การส่งเสริม
วิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ ทำการสอน ทำการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ให้บริการทางวิชาการในด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” 

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   อนุมัติร่างแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2568  ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม 

7.12  พิจารณาให้ความเห็นชอบนำเงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช เพ่ือนำไปลงทุน เพ่ิมเติม  

 ความเป็นมา 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 128-4/2558 เมื่อ
วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ได้มีมติเห็นชอบนำเงินรายได้สะสมของวิทยาเขตนครศรีธรรมราช จำนวน 55,000,000 
บาท (ห้าสิบห้าล้านบาทถ้วน) ไปลงทุนเพ่ือนำฝากธนาคารประเภทฝากประจำ นั้น 
  ในการนี้ คณะกรรมการบริหารเงินลงทุนวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 9 
พฤศจิกายน 2566 ได้มีมติเห็นชอบให้นำเงินรายได้สะสมของวิทยาเขตนครศรีธรรมราช นำไปลงทุนเพิ่มเติม จำนวน 
10,000,000 บาท (สิบล้านบาท) โดยจะนำฝากประเภทประจำ ซื้อพันธบัตรรัฐบาล หรือซื้อสลากออมทรัพย์ 
แล้วแต่สถานการณ์ปัจจุบันว่าการลงทุนประเภทใดมีผลตอบแทนสูง และความเสี่ยงน้อยที่สุด  

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา    

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบนำเงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยา
เขตนครศรีธรรมราช เพ่ือนำไปลงทุน เพ่ิมเติม จำนวน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) 

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๑5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. ๒๕4๘  ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยตามที่
อธิการบดีเสนอ และอาจมอบหมายให้อธิการบดีปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของสภา
มหาวิทยาลัยก็ได้” ประกอบกับข้อ 7.4 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริหาร
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563   

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณา 

   มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    เห็นชอบนำเงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เพื่อนำไปลงทุน เพิ่มเติม จำนวน 10,000,000 บาท 
(สิบล้านบาทถ้วน) ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม 



๔๔ 
 

7.13  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการเพ่ือพัฒนาเชิงนโยบาย เพ่ิมเติม จำนวน 2 ด้าน 

 ความเป็นมา 
 ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 232-10/2566 
เมื่อวันที ่ 26 ตุลาคม 2566 ได้มีมติยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือพัฒนาเชิงนโยบาย และอนุมัติแต่งตั้ง
คณะกรรมการเพ่ือพัฒนาเชิงนโยบาย จำนวน 11 ด้าน นั้น 
 ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ เห็นสมควรแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการเพ่ือพัฒนาเชิงนโยบาย เพ่ิมเติม 
จำนวน 2 ด้าน ดังนี้ 

 1. แต่งตั้ง นายอภิวัฒน์  เศรษฐรักษ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ บริหาร
จัดการทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้และบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ิมเติม 

 2. แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงค์  สังขวาสี  รองอธิการบดี  เป็นกรรมการนโยบายกิจการ
นักศึกษา เพ่ิมเติม  

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการเพ่ือพัฒนาเชิงนโยบาย เพ่ิมเติม จำนวน 2 ด้าน  ดังเสนอ 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(14)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548 ซึ่งบัญญัติว่า “แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพ่ือพิจารณาและเสนอ
ความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือเพ่ือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ ของสภา
มหาวิทยาลัย”  

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   อนุมัติแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการเพื่อ
พัฒนาเชิงนโยบาย เพิ่มเติม จำนวน 2 ด้าน ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม 

7.14  พิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการปรับปรุงอัตรากำลังบุคลากรของหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

 ความเป็นมา 
  ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยได้มีนโยบายปรับปรุงอัตรากำลังบุคลากร ในสังกัด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ทั้งบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 223-1/2566 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 ได้มีมติให้ความเห็นชอบใน
หลักการที่จะดำเนินการปรับปรุงอัตรากำลังบุคลากรแล้วนั้น  
  ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงอัตรากำลังบุคลากรในสังกัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตามคำสั่งที่ ๖๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ เพ่ือทำหน้าที่
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลการปรับปรุงอัตรากำลังบุคลากรก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  โดย
คณะกรรมการดังกล่าวได้ประชุมหารือไปทั้งสิ้น จำนวน ๔ ครั้ง ดังนี้  



๔๕ 
 

 1. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ 
 2. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ 
 3. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ 
 4. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

  โดยผลการประชุมของคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแนวทางการปรับปรุงอัตรากำลังบุคลากร
ดังต่อไปนี้ 

  1.  แนวทางการปรับปรุงอัตรากำลังบุคลากรสายวิชาการ 
  1.1  การทำ Balance Load ในรายวิชาศึกษาทั่วไป เช่น จากเดิมรายวิชาศาสตร์พระราชา         

จัดการสอนในภาคการศึกษา ๑/๒๕๖๖ เมื่อมีนักศึกษาเพ่ิมขึ้นมีผลให้อาจารย์สอนไม่เพียงพอ จึงเอารายวิชานี้
บางส่วนไปสลับกับรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๖ 
   1.2  กรณีอาจารย์ไม่เพียงพอกับนักศึกษา มหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาจัดหาอาจารย์ที่สามารถ
สอนในรายวิชาดังกล่าวจากคณะ/วิทยาลัย ต่างหน่วยงานมาช่วยทำการสอน โดยอาศัยข้อมูลที่ฝ่ายวิชาการจัด
กลุ่มบุคลากรสายวิชาการตามศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องสัมพันธ์ จากระบบรายงานภาระงานสอนที่มหาวิทยาลัย ฯ                
โดยจะปรากฏข้อมูลภาระงานสอนของบุคลากรสายวิชาการรายบุคคล พร้อมจัดกลุ่มความเชี่ยวชาญ                 
เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาการสอนทดแทนกัน ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการจัดทำระบบดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 
  ทั้งนี ้หากดำเนินการแล้ว แต่ยังมีจำนวนผู้สอนไม่เพียงพอ ให้หน่วยงานพิจารณาจ้างอาจารย์สอนราย
ชั่วโมง หรือ จ่ายค่าสอนเกินภาระงานโดยพิจารณาทางเลือกที่ใช้งบประมาณต่ำสุด 

   1.3  มหาวิทยาลัยฯ กำหนดภาระงานสอนขั้นต่ำและภาระงานสอนขั้นสูง เพ่ือควบคุม
ประสิทธิภาพในการสอน หากบุคลากรสายวิชาการผู้นั้นมีภาระงานสอนเกินภาระงานสอนขั้นสูง จะต้องเกลี่ยภาระ
งานสอนให้ผู้สอนรายอ่ืน โดยพิจารณาจากระบบภาระงานที่มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการจัดทำ 
   1.4  กรณีบุคลากรสายวิชาการมีภาระงานสอนไม่ถึงภาระงานสอนขั้นต่ำที่มหาวิทยาลัยฯ
กำหนด ตามข้อ 1.๓ ให้บุคลากรสายวิชาการผู้นั้นรับชั่วโมงสอนจากคณะ/วิทยาลัย ในรายวิชาที่สามารถสอนได้              
จากผู้สอนที่มีภาระงานสอนเกินกว่าภาระงานสอนขั้นสูง หากไม่สามารถดำเนินการรับภาระงานสอนได้ เนื่องจาก
ศาสตร์ที่สอนไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ให้ดำเนินการนำภาระงานอื่นมาทดแทน ได้แก่ การวิจัย บริการ วิชาการ 
การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม การหารายได้เข้ามหาวิทยาลัยแทน ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

   1.5  มหาวิทยาลัยฯ กำหนดหลักเกณฑ์ กรณีไม่สามารถดำเนินการตามภาระงานสอนขั้นต่ำ
และภาระงานสอนขั้นสูงได้ รวมถึง การกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนในการมาช่วยสอน กรณีบุคลากร               
สายวิชาการไปช่วยสอนในต่างหน่วยงาน โดยแก้ไขระเบียบการเบิกค่าสอนเกินภาระงานมาประกอบด้วย 

   1.6  การจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ดำเนินการพิจารณา ดังนี้ 
    1.6.1 งดจัดสรรอัตราให้หน่วยงานที่มีภาพรวมภาระงานสอนเฉลี่ยของหน่วยงานไม่ถึง
เกณฑ์ภาระงานข้ันต่ำ หน่วยงานต้องบริหารจัดการชั่วโมงการสอนให้เป็นไปตามเกณฑ์ก่อน 
   1.6.2  กรณีหน่วยงานใดได้รับจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ยุบอัตราลูกจ้าง
ชั่วคราวเท่ากับ จำนวนอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับจัดสรรเมื่อสิ้นปีงบประมาณนั้น เว้นแต่หน่วยงานนั้นมี
นักศึกษาเพ่ิมข้ึนและมีความจำเป็นต้องจ้างอัตรานั้นต่อไป 
    1.6.3 การบรรจุบุคคลภายนอกเพื่อชดใช้ทุนการศึกษา กรณีคณะ/วิทยาลัย ต้น
สังกัดในการชดใช้ทุน ไม่มีอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยว่างอยู่ในขณะนั้น จะจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวไปพลางก่อน และ
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จะใช้อัตราพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับจัดสรรทดแทนอัตราข้าราชการเกษียณอายุราชการ/ว่างโดยเหตุอ่ืนเท่านั้น
ในการบรรจุ 

  2.  แนวทางการปรับปรุงอัตรากำลังบุคลากรสายสนับสนุน 
   2.1  ให้ลดอัตรากำลังบุคลากรสายสนับสนุนลง จำนวนร้อยละ ๒๐ จากบุคลากรสายสนับสนุน

ทั้งหมด โดยไม่นับรวมบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการนักศึกษา โดยให้ชะลอการสรรหาลูกจ้าง
ชั่วคราว หากหน่วยงานนั้นมีจำนวนบุคลากรเกินกว่าอัตราที่ควรจะเป็น (โดยอัตราที่ควรจะเป็น  จะคำนวณจากร้อยละ 
๘๐ จากอัตราบุคลากรสายสนับสนุนปัจจุบัน) 
   2.2  กรณีเมื่อมีลูกจ้างชั่วคราวลาออก ให้ยุบเลิกตำแหน่งตามข้อ 2.๑ แต่หากหน่วยงาน
วิเคราะห์แล้ว ยังมีความจำเป็นต้องใช้บุคลากรตำแหน่งนั้น เช่น คณะ/วิทยาลัย ที่มีจำนวนนักศึกษาเพ่ิมขึ้นทำให้                   
มีความจำเป็นต้องการลูกจ้างชั่วคราวเพ่ือให้บริการทางการศึกษาให้เพียงพอ มหาวิทยาลัยฯ จะเกลี่ยบุคลากรสาย
สนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืนให้ โดยหากตำแหน่งที่เกลี่ยไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว ให้หน่วยงานที่รับโอนรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการจ้างลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งดังกล่าว 

   2.3  กรณีเมื่อมีพนักงานมหาวิทยาลัยลาออก ให้ยุบอัตรานั้นเป็นอัตราส่วนกลาง และเสนอ
มายังคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาจัดสรรอัตรา และเมื่อมีการพิจารณา
จัดสรรอัตราให้หน่วยงานใดแล้วนั้น หน่วยงานนั้นต้องยุบเลิกอัตราลูกจ้างชั่วคราวสิ้นปีงบประมาณนั้น ๑ อัตรา เว้น
แต่อัตราพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับจัดสรรนั้นเป็นอัตราทดแทนการเกษียณอายุราชการ หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร
อัตราดังกล่าวต้องยุบเลิกอัตราลูกจ้างชั่วคราวสิ้นปีงบประมาณนั้น ๒ อัตรา 
   ในกรณีพนักงานราชการลาออก เมื่อหน่วยงานดำเนินการสรรหาบุคคลเข้ารับการจ้างเป็น
พนักงานราชการได้แล้ว ให้ดำเนินการยุบเลิกอัตราลูกจ้างชั่วคราวสิ้นปีงบประมาณนั้น ๑ อัตราเช่นกัน 

   2.4  หน่วยงานใดมีตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวซึ่งปฏิบัติหน้าที่เหมือนลูกจ้างประจำลาออก                 
เมื่อมีตำแหน่งว่างลงให้เปลี่ยนลักษณะการจ้างเป็นประเภทจ้างเหมาแทน และให้ยุบเลิกตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว
ดังกล่าวทันท ี

     
 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการปรับปรุงอัตรากำลังบุคลากรของหน่วยงานในสังกัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ดังเสนอ 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 (15) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยตามที่อธิการบดี
เสนอ และอาจมอบหมายให้อธิการบดีปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยก็ได้” 

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
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  1. หลักการนี้เหลืออยู่เรื่องเดียว คือการทำประชาพิจารณ์ การทำความเข้าใจกับบุคลากร ในระดับผู้
ปฏิบัติ และหลักการคิดของภาระโหลด ภาระขั้นสูง ขั้นต่ำตรงนี้ ในขณะที่บุคลากรสายวิชาการ มีการแบ่งให้เลือก
กลุ่มเวลาประเมินว่าเป็นกลุ่มสายสอน กลุ่มเลือกสอน กลุ่มเลือกวิจัย กลุ่มเลือกบริการวิชาการ หลักเกณฑ์ตัวนี้ที่
คณะกรรมการได้ทำมาครอบคลุมไว้แล้วไม่ มีหลักคิดมาอย่างไรในขั้นต่ำ กับข้ันสูง 
 2. ปัญหาสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา ซึ่งเจอปัญหาครูเกิน แต่ว่ารายวิชาที่รับผิดชอบมีจำนวนมาก  
ซึ่งทางมหาวิทยาลัยฯ จะแก้ปัญหาหรือดูแลในเรื่องนี้อย่างไร ส่วนอีกประเด็นคือ สายสนับสนุนที่ลดลงร้อยละ 20 
ฐานของแต่ละหน่วยงานมีความเหมาะสมหรือเปล่า 
 ๓. ปัญหาของหลักสูตรเทียบโอน คือ นักศึกษาลงไม่เหมือนกัน เมื่อไม่เหมือนกัน ระบบได้ออกแบบ
รองรับไว้ด้วยหรือยัง และการเกลี่ยภาระโหลด ที่นักศึกษาน้อย เลยต้องเปิดรายวิชาเยอะมาก เพ่ือรองรับกับกลุ่ม
ของเทียบโอนเหล่านี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้คำนึงในเรื่องของการออกแบบระบบไว้แล้วหรือยัง  

 4. การบริหารตรงนี้คงต้องมีความแม่นยำและโปร่งใส ในข้อมูลที่นำเสนอจะเห็นว่ามีเรื่องของภาระ
งานสอน แต่มหาวิทยาลัยฯ มีเกณฑ์อีกอย่างหนึ่งสำหรับอาจารย์ก็คือภาระงานต่อสัปดาห์ ซึ่งระบบตรงนี้พัฒนาขึ้น
มาแล้วหรือยัง เพราะว่าคณาจารย์บางราย สอนอาจจะไม่เยอะ แต่จริง ๆ แล้วอาจจะมีภาระงานบริหาร หัวหน้า
สาขาหรือวิจัยหรือบริการวิชาการเรื่องงานอ่ืน ๆ ที่มหาวิทยาลัยฯ มอบหมาย ซึ่งข้อมูลควรจะเป็นข้อมูลที่แม่นยำ
และดไูด้รอบด้าน รวมถึงบุคลากรเองสามารถเข้าไปตรวจสอบหรือเพ่ิมเติมข้อมูลบางอย่างที่มีการอัปเดต ซึ่งจะได้ทำให้
เห็นรอบด้านมากข้ึน มากกว่ามองมิติเดียวเรื่องของงานสอน  

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ชี้แจงท่ีประชุมฯ 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ชี้แจงที่ประชุมฯ ว่า ในส่วนของภาระงานในสายวิชาการ มีการ

แบ่งกลุ่มส่วนหนึ่งมารวมไว้แล้ว อีกส่วนหนึ่งคือดูสภาพบริบทที่เหมาะสม เพราะว่าจะแบ่งขาดเลยทั้ง  4 กลุ่ม
เหมือนกับที่นำเสนอแผนคงไม่ได้ในช่วงเริ่มต้น แต่อย่างไรก็แล้วแต่ มหาวิทยาลัยฯ ก็พยายามที่จะ Balance เพ่ือให้
การใช้บุคลากรนั้นมีประสิทธิภาพสูงสุด เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่กระทบกับงบประมาณ ในเรื่องสัดส่วนอาจารย์ต่อ 
นักศึกษา กรณีครูเกิน แต่ว่ารายวิชาที่รับผิดชอบมีเยอะ มหาวิทยาลัยฯ ได้แก้ปัญหาได้ดูแลตรงนี้ โดยในส่วนแรกก็ใช้
วิธีการเกลี่ยภาระงาน คือถ้ารายวิชาเยอะ ครูเกิน ก็จะเอาไปสอนตรงอ่ืน ถ้าครูเกิน ก็คือโหลดน้อย ถ้ากรณีโหลด
น้อยก็จะต้องไปช่วยสอนที่อ่ืน แต่ถ้าตัวเองโหลดเยอะ ก็เกลี่ยจากที่อ่ืนมาช่วยสอน  ยกตัวอย่าง เช่น วิชาบัญชี ครู
บัญชีมีอยู่กี่คนในมหาวิทยาลัยฯ  มาตั้งไว้กองกลาง แล้ววิชาบัญชีเปิดสอนที่ไหนบ้าง กี่ชั่วโมง ก็มาพิจารณาเลยว่า
อาจารย์คนหนึ่งรับผิดชอบเท่าไหร่ โดยเฉลี่ยใกล้เคียงกัน เพราะฉะนั้นการมองจะเป็นการมองโดยภาพรวมของ
มหาวิทยาลัยฯ  ไม่ว่าอาจารย์จะอยู่ในคณะไหน พ้ืนที่ไหนก็แล้วแต่ ก็เป็นอาจารย์ มทร.ศรีวิชัย และมีการบริหาร
จัดการในเรื่องของภาระงาน ส่วนประเด็นเรื่องการออกแบบระบบ ระบบนี้ เพ่ิงเริ่มต้น แต่ก็ได้มีแนวคิดไว้แล้ว แต่ใน
ส่วนของการนำไป Implement อยู่ในขั้นตอนของการดำเนินการ ที่นำมาเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ ในวันนี้ เพ่ือที่ขอ
ความเห็นชอบว่ามหาวิทยาลัยฯ มีแนวทางในการดำเนินการเช่นใดบ้าง จะเห็นชอบหรือไม่อย่างไร มีข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าหากสภามหาวิทยาลัยฯ เห็นชอบภายใต้หลักการนี้ ในการขับเคลื่อนต่อไป มหาวิทยาลัยฯ ก็จะไป
ดำเนินการภายใต้หลักการนี้เพ่ือที่จะช่วยกันในการที่จะเกลี่ยภาระงานให้กับบุคลากร และใช้บุคลากรที่มีอยู่ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ส่วนระบบในการบริหารจัดการต่างๆ มีการนำระบบดิจิทัลเข้าไปช่วยค่อนข้างเยอะแล้ว 
เพราะฉะนั้นบุคลากรตรงนี้ต้องให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็คือ ทุกคนต้องเป็นมัลติฟังก์ชั่น จะทำงานฟังก์ชั่นเดียวอยู่
เหมือนเดิมไม่ได้ และขณะเดียวกัน รายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ก็ไม่มี ก็เห็นอยู่ชัดเจน เพราะฉะนั้นมีเทคโนโลยีเข้าไป 
คนก็ต้องทำหลายฟังก์ชั่นมากขึ้น ในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยก็ต้องการที่จะประหยัดค่าใช้จ่าย เพราะฉะนั้น ที่เป็น
ภาระค่าใช้จ่ายก็คือ ลูกจ้างชั่วคราว แต่ว่าสอดคล้องกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัยฯ และมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งไม่มี
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นโยบายที่จะประเมินใครออก แต่เมื่อมีการลาออกไป มหาวิทยาลัยฯ จะมาบริหารอัตราจัดการภายใน และในการ
ทำงานก็จะมีระบบดิจิทัลเข้าไปช่วยมากขึ้น  

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   เห็นชอบแนวทางการปรับปรุงอัตรากำลัง
บุคลากรของหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม 

7.15  พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

 ความเป็นมา 
  ด้วยคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 6/๒๕66 เมื่อวันที่ 14 

พฤศจิกายน  ๒๕66  ได้พิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
แล้วเห็นชอบตามความเห็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ผลงานทางวิชาการมีปริมาณและคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่  
ก.พ.อ. กำหนด และไม่พบว่ามีการละเมิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ จึงมีมติให้ผ่านการประเมิน 
เห็นสมควรพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 7 ราย ดังนี้ 

ชื่อ – สกุล 
ตำแหน่ง 
ปัจจุบัน 

ตำแหน่งที่เลื่อน/ 
สาขาวิชา/สังกัด 

อนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง 
ไม่ก่อนวันที่ 

๑)  นางสาทินี   
วัฒนกิจ   

   
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

รองศาสตราจารย์  
ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
(งานวิจัย ๔ เรื่อง และตำรา ๑ เล่ม
คุณภาพอยู่ในเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. 
กำหนด ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรง
ตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ.  
พ.ศ. ๒๕๖๑) 

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕  
ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคล
รับ เรื่องพร้อมเอกสารการยื่น 
คำขอ กำหนดตำแหน่งทางวิชา 
การครบถ้วนสมบูรณ ์  

๒)  นายธนัสถ์   
นนทพุทธ   

   
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

รองศาสตราจารย์  
ในสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
และการสื่อสาร  
สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี  
(งานวิจัย ๕ เรื่อง และตำรา ๑ เล่ม
คุณภาพอยู่ในเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. 
กำหนด ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรง
ตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ.  
พ.ศ. ๒๕๖๑) 

๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖  
ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคล
ได้รับผลงานทางวิชาการฉบับ
ปรับปรุงครบถ้วนสมบูรณ์    



๔๙ 
 

ชื่อ – สกุล 
ตำแหน่ง 
ปัจจุบัน 

ตำแหน่งที่เลื่อน/ 
สาขาวิชา/สังกัด 

อนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง 
ไม่ก่อนวันที่ 

๓)  นางสุทธยา  สมสุข   
   
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

รองศาสตราจารย์  
ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
สังกัดคณะบริหารธุรกิจ 
(งานวิจัย ๓ เรื่อง และตำรา ๑ เล่ม
คุณภาพอยู่ในเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. 
กำหนด ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรง
ตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ.  
พ.ศ. ๒๕๖๕) 

๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคล
รับ เรื่องพร้อมเอกสารการยื่น 
ค ำข อ ก ำห น ด ต ำแ ห น่ งท า ง
วิชาการครบถ้วนสมบูรณ์   

๔) นางสาวธัญวลัย 
จิรันดร 

อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ในสาขาวิชาเคมี  
สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 
(งานวิจัย ๒ เรื่อง คุณภาพอยู่ใน
เกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด ตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย 
ให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ.  
พ.ศ. ๒๕๖๕) 

๓๑ มกราคม ๒๕๖๖   
ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคล
ได้รับผลงานฉบับตีพิมพ์เผยแพร่
แล้วครบถ้วนสมบูรณ ์

๕) นายชัยณรงค์  
ศรีวะบุตร 

อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
(งานวิจัย ๔ เรื่อง คุณภาพอยู่ใน
เกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด ตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย 
ให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ.  
พ.ศ. ๒๕๖๕) 

๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕   
ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคล
รับ เรื่องพร้อมเอกสารการยื่น 
ค ำข อ ก ำห น ด ต ำแ ห น่ งท า ง
วิชาการครบถ้วนสมบูรณ์   



๕๐ 
 

ชื่อ – สกุล 
ตำแหน่ง 
ปัจจุบัน 

ตำแหน่งที่เลื่อน/ 
สาขาวิชา/สังกัด 

อนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง 
ไม่ก่อนวันที่ 

๖) นางสาวพิชญา  
พิศสุวรรณ  

อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
(งานวิจัย ๓ เรื่อง คุณภาพอยู่ใน
เกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด ตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย 
ให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ.  
พ.ศ. ๒๕๖๕) 

๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖  
ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคล
รับ เรื่องพร้อมเอกสารการยื่น 
ค ำข อ ก ำห น ด ต ำแ ห น่ งท า ง
วิชาการครบถ้วนสมบูรณ์   

๗) นายชนะดล  
สุภาพงษ์    

อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ในสาขาวิชาโภชนศาสตร์สัตว ์
สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ 
(งานวิจัย ๕ เรื่อง คุณภาพอยู่ใน
เกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด ตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย 
ให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ.  
พ.ศ. ๒๕๖๕) 

๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ 
ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคล
รับ เรื่องพร้อมเอกสารการยื่น 
ค ำข อ ก ำห น ด ต ำแ ห น่ งท า ง
วิชาการครบถ้วนสมบูรณ์   

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณา ดังต่อไปนี้ 
   1. ให้ความเห็นชอบผลการประเมินผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทำหน้าที่
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ตำแหน่งทางวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 6/๒๕๖6  เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน ๒๕๖6 
   2. หากเห็นชอบตามข้อ ๑ โปรดพิจารณาอนุมัติกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการ ดังนี้ 
    2.1 นางสาทินี  วัฒนกิจ  จากตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เป็นตำแหน่งรองศาสตราจารย์ 
ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  ไม่ก่อนวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕  ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคลรับเรื่อง
พร้อมเอกสารการยื่นคำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์ 



๕๑ 
 

    2.2 นายธนัสถ์  นนทพุทธ  จากตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เป็นตำแหน่งรองศาสตราจารย์  
ในสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมและการสื่อสาร ไม่ก่อนวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงาน
บุคคลได้รับผลงานทางวิชาการฉบับปรับปรุงครบถ้วนสมบูรณ์ 
    2.3 นางสุทธยา  สมสุข  จากตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เป็นตำแหน่งรองศาสตราจารย์  
ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ไม่ก่อนวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕  ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคลรับเรื่องพร้อมเอกสาร
การยื่นคำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์ 

    2.4 นางสาวธัญวลัย จิรันดร  จากตำแหน่งอาจารย์  เป็นตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ในสาขาวิชาเคมี ไม่ก่อนวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคลได้รับผลงานฉบับตีพิมพ์
เผยแพร่แล้วครบถ้วนสมบูรณ์ 
    2.5 นายชัยณรงค์  ศรีวะบุตร  จากตำแหน่งอาจารย์   เป็นตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  ไม่ก่อนวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคลรับเรื่องพร้อม
เอกสารการยื่นคำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์ 
    2.6 นางสาวพิชญา พิศสุวรรณ  จากตำแหน่งอาจารย์  เป็นตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  ไม่ก่อนวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคลรับเรื่อง
พร้อมเอกสารการยื่นคำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์ 

    2.7 นายชนะดล  สุภาพงษ์   จากตำแหน่งอาจารย์ เป็นตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ใน
สาขาวิชาโภชนศาสตร์สัตว์  ไม่ก่อนวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคลรับเรื่องพร้อมเอกสาร
การยื่นคำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์ 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗(๑๓)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 
๒๕๔๘  ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย” 
และ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั ้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู ้ช่วยศาสตราจารย์ รอง ศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  พ.ศ.  
๒๕๖๑ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.  
2561 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์ 
สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓  และระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  
และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณา 



๕๒ 
 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
  1. เห็นชอบดังเสนอ  ตามข้อ 1  
  2. อนุมัติดังเสนอ ตามข้อ 2  
  3. รับรองมติที่ประชุม 

7.16  พิจารณาเลือกและแต่งตั้งบุคคลเพ่ือดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

 ความเป็นมา  
  ตามที่ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พ้นจากการดำรงตำแหน่งเนื่องจากลาออก 
ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๖  และสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๓๒ -
๑๐/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี ตามความในข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 
๒๕๕๖ ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ ๕๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ นั้น 
  ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ได้ดำเนินการเพ่ือ
พิจารณาให้ได้มาซึ่งผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  เสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยฯ จำนวนหนึ่งคน ตามความในข้อ ๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการ
สรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕5๖ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖  

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาเลือกและแต่งตั้งบุคคลเพ่ือดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี โดยการลงคะแนนลับ 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๑0) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า “แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก 
ผู้อำนวยการวิทยาลัย หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ศาสตราจารย์เกียรติ คุณ 
รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และกรรมการสภาวิชาการ”    

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

การดำเนินการ 
 สภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ

เทคโนโลยี จากรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอ  โดยวิธีการลงคะแนนลับ ซึ่งผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ดำรง
ตำแหน่งคณบดี จะต้องได้คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยทั้งหมด ตามความในข้อ 10 แห่ง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสรรหาคณบด ีพ.ศ. 2556 

 โดยคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้พิจารณากลั่นกรองผู้
สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณา 
จำนวน 1 คน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยยะ  ธนพัฒน์ศิริ 
 ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ มอบหมายให้อธิการบดี ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ชี้แจงคุณสมบัติ
เพ่ิมเติมของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ราย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยยะ  ธนพัฒน์ศิริ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา 



๕๓ 
 

 ผลการดำเนินการ 
 ตามที่คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้พิจารณากลั่นกรองผู้
สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณา 
จำนวน 1 คน ได้แก ่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยยะ  ธนพัฒน์ศิริ 

 สภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยยะ  ธนพัฒน์ศิริ โดยการลงคะแนนลับ โดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ได้
ให้สัตยาบันว่ากรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ที่เป็นกรรมการสรรหาฯ  มีสิทธิลงคะแนนเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่ง
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยกรรมการสภามหาวิทยาลัยทั้งหมด จำนวน 29 คน เข้าร่วมประชุม
ในครั้งนี้ จำนวน 28 คน และในการพิจารณาวาระนี้  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ได้ขออนุญาตออกจาก
ห้องประชุม เนื่องจากติดภารกิจเร่งด่วน จำนวน  5 คน ได้แก่ ศาสตราจารย์สำเริง  จักรใจ  นายชุมพล  เที่ยงธรรม  นาย
นิพนธ์  ภิญโญ  นายสลิล  โตทับเที่ยง  และนายชยานนท์  กฤตยาเชวง  จึงเหลือผู้มีสิทธิลงคะแนน จำนวน 23 คน  จาก
การลงคะแนนเสียงโดยการลงคะแนนลับ ผ่าน Polls ใน Zoom Meeting ผลคะแนนปรากฏ ดังนี้ 
 สมควรให้ดำรงตำแหน่ง 23   คะแนน 
 ไม่สมควรให้ดำรงตำแหน่ง   - คะแนน 
 ไม่ประสงค์ลงคะแนน               - คะแนน 

 จากผลการลงคะแนนลับ พิจารณาเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยยะ  ธนพัฒน์ศิริ ได้คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ 
ทั้งหมด จึงเป็นผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยยะ  ธนพัฒน์ศิริ ให้
ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 30  พฤศจิกายน  2566    
เป็นต้นไป  และรับรองมติที่ประชุม  

7.17  พิจารณาเลือกและแต่งตั้งบุคคลเพ่ือดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 ความเป็นมา  
 ตามที่ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา จะพ้นจากการดำรงตำแหน่งตามวาระ ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม 
๒๕๖๖ และสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๓๒ -๑๐/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๖ 
ตุลาคม ๒๕๖๖ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ตามความ ในข้อ ๖ แห่ง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตาม คำสั่งสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ ๕๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒6 ตุลาคม ๒๕๖๖ นั้น 
  ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ดำเนินการเพื่อพิจารณาให้ได้มาซึ่ง
ผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ จำนวนหนึ่งคน ตาม
ความในข้อ ๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการ พ.ศ.  
๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖  

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาเลือกและแต่งตั้งบุคคลเพ่ือดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
โดยการลงคะแนนลับ 



๕๔ 
 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๑0) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า “แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก 
ผู้อำนวยการวิทยาลัย หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ศาสตราจารย์เกียรติ คุณ 
รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และกรรมการสภาวิชาการ”    

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

การดำเนินการ 
 สภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา จาก

รายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอ  โดยวิธีการลงคะแนนลับ ซึ่งผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
สถาบัน จะต้องได้คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยทั้งหมด ตามความในข้อ 10 แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการ พ.ศ. ๒๕6๖ 

 โดยที่ประชุมฯ มอบหมายให้อธิการบดี ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ชี้แจงคุณสมบัติ
เพ่ิมเติมของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ราย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี  ศรีชัย เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา 

 ผลการดำเนินการ 
 คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้พิจารณากลั่นกรองผู้สมควรดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณา จำนวน 1 คน ได้แก่  ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ประภาศรี  ศรีชัย 
 สภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ราย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี  ศรีชัย โดยการลงคะแนนลับ โดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ได้ให้สัตยาบันว่า
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ที่เป็นกรรมการสรรหาฯ  มีสิทธิลงคะแนนเลือกบุคคลเพ่ือดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยกรรมการสภามหาวิทยาลัยทั้งหมด จำนวน 29 คน  เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ 28 คน และใน
การพิจารณาวาระนี้  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ได้ขออนุญาตออกจากห้องประชุม เนื่องจากติดภารกิจ
เร่งด่วน จำนวน  5 คน ได้แก่ ศาสตราจารย์สำเริง  จักรใจ  นายชุมพล  เที่ยงธรรม  นายนิพนธ์  ภิญโญ  นายสลิล  โตทับ
เที่ยง  และนายชยานนท์  กฤตยาเชวง  จึงเหลือผู้มีสิทธิลงคะแนน จำนวน 23 คน จากการลงคะแนนเสียงโดยการ
ลงคะแนนลับ ผ่าน Polls ใน Zoom Meeting ผลคะแนนปรากฏ ดังนี้ 
 สมควรให้ดำรงตำแหน่ง 23   คะแนน 
 ไม่สมควรให้ดำรงตำแหน่ง   - คะแนน 
 ไม่ประสงค์ลงคะแนน               - คะแนน 

 จากผลการลงคะแนนลับ พิจารณาเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ราย  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี  ศรีชัย ได้คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ทั้งหมด จึงเป็นผู้ที่
ได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี  ศรีชัย ให้
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 26  ธันวาคม  2566  เป็นต้นไป  และ
รับรองมติที่ประชุม 

 

  



๕๕ 
 

7.18  ลับ 

7.19  ลับ 

7.20  ลับ 

ระเบียบวาระท่ี ๘   เรื่องอ่ืน ๆ 
  - ไม่มี - 

เลิกประชุมเวลา   ๑4.40 น. 
 
 
 

(นางดรุณี  ลีนิน) 
        รักษาราชการแทน  ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้บันทึกการประชุม 

 

 

 

 

 

  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ  ชูกลิ่น ) 

รองอธิการบดี 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

 

 


